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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2565 

วันอังคารที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

..................................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายชานล ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายเจษฎากร บัวแสง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางจงจิต แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายธัชทร อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนิวัฒน ์ ปลั่งศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายประสิทธิ์ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายประเสริฐ เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายละออ บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นายไสว มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 16. นายสุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 17. นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนพดล   พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายสนธิ  ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
2. นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกฤติธี  ปิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายศิริศักดิ์   อรุณเดชาชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
6. นายเอกณัฏฐ์    ตระกูลรัมย์   รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
7. ว่าที่ร้อยโท วิทยาคม  ลาปราบ   รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
8. นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นายอิทธิพล  พวกเมืองพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
12. นางสาวรัชภรณ์   โพธิวิเศษ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
13. นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสุกัญญา  จันทร์ภักด ี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
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15. นายสมศักดิ์  ศิริหล้า  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
16. นางจิตโศภิณ  เคนจันทึก  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 2  
      อนุบาลสาธิต 
17. นายประดิภาส    คล่องดี  ผุ้จัดการสถานธนานุบาล 
18. น.ส.วรินทร       ลิมสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
19. พ.ต.ท.สังวร    สิกขา   ประธานชุมชนประปาบ้านไผ่ 
20. น.ส.นิตยา  จันทร์ศรี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
21. นายจักรวุฒิ    พุทธิศักดิ์แสง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางกานดา     สิงห์ธานี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
23. น.ส.พัชรินทร์       โพธิราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
24. นายอนุชา    พุทธศรี    ประธานชุมชนแก้วทรานี 
25. นายวันชัย    สอนอินทร์    ประธานชุมชน บ.ข.ส. 
26. นายสมชาย    โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจ้า 
27. นายสุชาติ    กุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอน 
28. นางธนัตพร    พรมวันทา    ประธานชุมชนอุตรนคร 
29. นายธนดล    กิตติวิจารย์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
30. นางสาวจารุมาศ   เสนาสนิท   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31. นายชลิต    โจมทา    พนักงานขับรถยนต์ 
32. นางกิติมา  อะสุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
33. นายเลอสันติ์    นามบุดดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34. นายวรวุฒ ิ  รัตน์อัน  นิติกรชำนาญการ 
35. นางเกษร  สิ่วไทยสง  นักการ 
36. นายนพดล  พุทธิศักดิ์แสง  พนักงานขับรถยนต์ 
37. นางละมัย    ต่ายทรัพย์  ประธานชุมชนสมหวังสังวาล 
38. น.ส.อารีพร  แสงชา  ผช.จพง.พัสดุ 
39. นางสาวศศิธาดา  ป่อยยิ้ม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
40. นางสาวทัศนีวรรณ สกลลิมสุวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
41. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
42. น.ส.อุมาภรณ์  ตลับไธสง  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
43. นางทวีพร  อิสสระพงษ์  ประจ้างประจำ 
44. นางนุชรา  โนนเปือย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางวรินทร  สุทธิประภา  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
46. พัฒนา  ทองหล่อ  นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ 
47. นางจีรพันธ์  เนตรพิฑูร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
48. น.ส.ศุภลักษณ์  ปานเนาว์  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
49. น.ส.สิรินทิพย์  ทองนพคุณ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
50. นายนิวัฒน์  ชัยพัฒนเวช  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
51. นายเอกชัย  ขำชัยภูม ิ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
52. นายภาคภูมิ  อนุภวาลย์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
53. นายทศพล  ปัญโญวัฒน์  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน 
54. น.ส.พิพิธพร  พร้อมพรั่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
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55. น.ส.กาญจนา  พุ่มเทียน  พนักงานจ้าง 
56. น.ส.กุสุมา  จันทร์ภักด ี  พนักงานจ้าง 
57. น.ส.นันลดา  โพธิ์คำ  นักศึกษาฝึกงาน 
58. น.ส.สิริกัญญา  แก้วมาลา  พนักงานจ้าง 
59. น.ส.ชลิดา  แก้วตรีวงษ์  จพง.ธุรการ 
60. น.ส.สุนทรีย ์  ศรีสงเคราะห์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
61. น.ส.ชฎาพร  ขันแพง  พนักงานจ้าง 
62. น.ส.วรรณภา  วงษ์จันลา  ผช.จพง.ธุรการ 
63. น.ส.ชลธิชา  อุดม   พนักงานจ้าง 
64. นายอาทิตย์  ประวันโน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เริ่มประชุมเวลา    เวลา  10.00 น. 
      เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  

นายชานล  ธนระพีโชติ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ
ประธานสภาเทศบาล 

     สวัสดีครับท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวันนี้เป็น
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมสภาซึ่งวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้  

     1.ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
ได้มีการนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที ่แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การ
ประชุมข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ให้ทำเป็นหนังสือหรือจะบอก
นัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้  
     2.เรื ่องที่จะต้องขอแจ้งเพิ่มเติม  วันนี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับเกียรติจาก    
ท่านเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ท่านวิสุทธิ์ เจริญศรี          
ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ท่านมนตรี สุพรมอินทร์ ผู ้อำนวยการ        
กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งวันนี้มีเรื่องที่จะต้องชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้  
     3.ขอแสดงความเสียใจกับท่านประธานชุมชน สุทิน ชมตรีนอก ซึ่งเป็นประธาน
ชุมชน สมหวังสังวาลย์2 ซึ่งท่านผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองไผ่ก็ได้เป็น
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอยู่ที่วัดนันทพิมพารามนะครับ  พรุ่งนี้จะเป็นวันฌาปนกิจศพก็
แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเอาไว้นะครับ  
     4.เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมานั้น ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วม
ในเขตชุมชนที่อยู่ติดลำห้วย ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งอยู่บริเวณ
พื้นที่ลุ่ม ทำให้ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ประกอบด้วย
ชุมชนโนนสะอาด ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา และชุมชนศาลเจ้าซอย 7 ซึ่งคณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองไผ่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องตน้ทั้ง 
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3 ชุมชนแล้วโดยการนำน้ำดื่มและข้าวกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวนประมาณ 
200 ท ่าน ซ ึ ่ งก ็ต ้อง เร ียนด ้วยความเคารพและขอกราบขอบพระค ุณท ่าน
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ทุกท่าน เจ้าหน้าที่กองฝ่าย ที่ได้ออกดูแลความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนใน 3 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์
ในปัจจุบันนี้ ก็ได้รับแจ้งเหตุว่า น้ำได้ลดลงแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่ไม่น่าไว้ใจ เนื่องจากมวล
น้ำก็มีการสมทบมา ก็ต้องไปเฝ้าระวังในโอกาสต่อไป  
     5.เรื่องท่ีจะแจ้งในที่ประชุมสภาแห่งนี้ วันนี้มีการถ่ายทอดสดตามปกติ ที่สภาแห่งนี้
ได้เห็นชอบให้มีการถ่ายทอดทุกครั้งที่มีการประชุมสภา ก็จะแจ้งที่ประชุมสภาอย่างนี้ให้
รับทราบไว้ ต่อไป ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายงานผลการพิจารณาขอโทษทีครับ ผมจะเข้าสู่ ระเบียบ
วาระที่ 3 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติรายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร ครับ      
ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒนยกมือ ขอเชิญครับ 
  

นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและแขกผู้มี
เกียรติที่ร่วมฟังการประชุมนะครับ ในระเบียบที่ 2 รับรองการประชุม ท่านยังไม่ได้ขอ
อนุญาตเลยครับ ว่าให้สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองก่อนครับว่าให้ผ่านครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ
ประธานสภาเทศบาล 

     ท่านจิรนันท์วาระที่ 2 ก็ผมจะให้ท่านคณะกรรมการในส่วนของท่านนะครับที่ตั้ง
เอาไว้ท่านได้รายงานผลการประชุมของท่าน 3 วันที่ท่านรับเรื่องแปรญัตติ ขอโทษที
ครับท่านจิรนันท์ เชิญท่านนิวัฒน์ ครับ 
 

นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภานะครับ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และท่านที่เข้ามาสังเกตการณ์นะครับ
รวมถึงท่านประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนนะครับ ครับผมนายนิวัฒน์  ปลั่งศิรินะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลครับก็ต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับตามที่ท่านจิรนันท์นะ
ครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ได้ท้วงติงกรณีเรื่องของระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ เขาคงจะเป็นการยกยอดเหมือนเช่นเคย จริงๆนะครับ ผม
จะตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องรับรองรายงานการประชุมจะสังเกตดูว่า
เรามีการปรับเลื่อนนะครับไว้คราวหน้าจริงๆแล้ว ผมอยากจะหารือกับท่านประธานสภา
กรณีเก่ียวกับเรื่องรับรองรายงานการประชุมนะครับ ซึ่งสมาชิกและผู้บริหารได้อภิปราย
ไว้ในทุกๆครั้งนะครับ ถ้าเราจะยกยอดกันไปเรื่อย ๆ บางครั้งนะครับ เราจะต้องไป
ทบทวนนะครับข้อมูลข้อความที่เราได้อภิปรายในครั้งก่อนก่อนนะครับ เพื่อจะได้มา
สอบถามเรื่องที่มอบให้กับทางผู้บริหารโดยผ่านท่านประธานสภา ให้ไปดำเนินการนะ
ครับ หลังจากนั้นมาแล้ว 2-3 เดือนมันลืมนะครับ ผมก็ลืมนะครับ ว่าผมอธิบายเรื่อง
อะไรไว้มั ่ง เพราะฉะนั้น การทบทวนทุกครั ้ง ก็จะทบทวนจากรายงานการประชุม 
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เพราะถ้าเรายกยอดไปเรื่อยๆ มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ทันเหตุการณ์นะครับ มันก็จะ ตกไป
นะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับ ว่าในโอกาสต่อไป  ถ้ามีการประชุมสภา เรื่อง
ของรายงานการประชุมนะครับ น่าจะนำสรุปให้สมาชิกได้พิจารณาเป็นครั ้งๆไป
เพราะว่าทุกคนทุกอย่างพร้อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการตรวจร่างรายงานการ
ประชุมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นะครับ ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรของเราก็พร้อมนะครับ  
เพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้ท่านประธานบันทึกไว้ในที่ประชุมด้วยนะครับว่า การประชุม
ในครั้งถัดไปควรจะมีเรื่องของรายงานการประชุมมาแนบด้วย อย่างกรณีผมอภิปราย
งบประมาณวาระที่ 1 วันนี้ก็น่าจะได้ได้มาดูว่าผิดถูกตรงไหนยังไง ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือ
ว่าในเรื่องนี้ ท่านยังไม่ได้รายงานว่ารายงานการประชุมวาระ 2 ยกยอดไปคราวหน้า
ขอบคุณมากครับ  

นายชานล  ธนระพีโชติ
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริครับ ก็เรื ่องรายงานการประชุมนะครับ ก็ต้องฝาก
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเทปนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับการท้วงติงจากท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิรินะครับ 
ก็เป็นครั้งท่ีสอง เราฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับ กับท่ีจะมีการประชุมสภาไม่ว่าจะ
เป็นสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญก็ช่วยทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้บริหารรวมทั้ ง
เพ่ือนสมาชิกได้ดูรายละเอียด ที่อภิปรายไปแล้ว ฝากเจ้าหน้าที่เอาไว้รับทราบตามนี้ครับ
ก่อนที่จะไปสู่ระเบียบวาระท่ี 2 อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
เนื่องจากวันนี้มีท่านสนธิ ชัดไธสง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ติดโควิด ไม่ได้เข้าประชุม 
อีกท่านหนึ่งก็คือท่านนพดล พลภูเขียว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลติดโควิดทั้ง 2 ท่าน
วันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน แจ้งที่ประชุมให้ทราบนะครับ ผมจะกลับมาท่ี 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
      (ขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป)  
      ขอมติที่ประชุมนะครับ ซึ่งวันนี้จะขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปอีกครั้ง
หนึ่ง  ขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย
ครับ (เป็นเอกฉันท์ครับ) ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม --เห็นชอบ— 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
   -  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

      ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติที่ 23 /2565  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที ่ 2      
ข ั ้นแปรญัตติ และวาระที ่  3  ขั ้นลงมติ ด ้วยวาระขั ้นแปรญัตติ ผมจะขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายงานผลการพิจารณาร่าง      
เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณพ.ศ. 2566  ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ 2566 ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร กรรมการและเลขานุการ ขอเชิญครับ 

พงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
กรรมการและเลขานุการ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชน และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน กระผม นายพงษ์ดนัย  
ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
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พ.ศ. 2566 ขอสรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งท ่าน
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นผู้เสนอในวาระที่ 1 แล้วนั้น และมติที่ประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 เมื ่อวันที ่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ได้มีมติให้
คณะกรรมการแปรญัตติตรวจร่างเทศบัญญัติ และรอรับคำยื ่นขอแปรญัตติร ่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 จำนวน 3 วัน 
ต ั ้งแต ่ว ันที่ 16  เด ือน  ส ิงหาคม ถึงว ันที ่  18  เด ือน ส ิงหาคม พ.ศ. 2565            
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  นั้น  

บัดนี ้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566  ได้ดำเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
คณะกรรมการฯ  ขอเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการ  ได้แก่ 
1.1  นายบุญเหลือ    เรื่องลือ  ประธานกรรมการ 
1.2  นายสุพจน์       แก้วเจริญ  กรรมการ 
1.3  นายจิรนันท์     เกียรติชัยพัฒน กรรมการ 
1.4  นายสนธ ิ        ชัดไธสง   กรรมการ 
1.5  นายพงษ์ดนัย   ไผ่เบญจพร กรรมการและเลขานุการ 
2.  ผู้ขอแปรญัตติ    ไม่มี  

     3.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนที่  1  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนที่  2  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย    
   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป 

            ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  262,498,800.- บาท      
   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท  โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้   ด้านบริหารงานทั่วไป   ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ  ด้านการดำเนินงานอื่น       

                                    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
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ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้   เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
12,498,800.- บาท  

   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    ที่ได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล     
                                      ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
                   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

4.  เอกสารที่เสนอมา 
4.1  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2566  จำนวน 4  ฉบับ              
คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อพิจารณาในวาระ 2  และวาระ  3  
ต่อไป  กระผมนายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ    
แปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
ได้รายงานสรุปบันทึกการประชุมในขั้นแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่น
แปรญัตติ หรือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติให้คงร่างเดิมไว้ต่อไป เมื่อที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วนั้น 

  
วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 

      ซึ่งจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เป็นขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้ ท่านเลขานุการ
สภาดูสมาชิกครบนะครับ งั้นกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรุณายกมือขึ ้นครับ มติเป็นเอกฉันท์นะครับ       
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ก็ได้ผ่านสภาอย่างนี้ ด้วยความเห็นชอบจาก
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ  
 

            เห็นชอบ  16  ท่าน 
            ไม่เห็นชอบ -   ท่าน 
            งดออกเสียง -   ท่าน 
            ลาป่วย          2   ท่าน (ติดโควิด) 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
 
 
   



๘ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ก่อนอ่ืนผมจะเข้าไปสู่ระเบียบวาระท่ี 4  ขออนุญาตสภาแห่งนี้ ขอแจ้งเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ท่านได้ทำหนังสือ 

ถึงผม อาศัยอำนาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 56  วรรคสอง  ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงขอมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ที ่ปร ึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้าน ไผ่/เลขานุการ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นายประเสริฐ  
พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ส่วนใดที่จะต้องได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้ากองฝ่าย  ท่านนายกเทศมนตรีจะมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบข้อซักถามให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายก็ขอเรียนให้
ทราบตามนี้นะครับ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติที่ 24/2565  เรื่อง ญัตติขอรับความยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดทำกิจการ 
 นอกเขตเทศบาล (กองช่าง)  
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
นายกเทศมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ ขก 73904/1475 

ลงวันที่   19  กรกฎาคม  2565   จำนวน  1  ฉบับ 
 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  ขอรับความยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดทำกิจการ 

นอกเขตเทศบาล ตามหลักการเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

 ด้วย เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอยู่ใน Clusters ที่ 1 ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เรื ่อง กลุ ่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ่ 31 
มกราคม 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทอัลไลน์แอนซ์ 
คลีน เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  ในอัตรา 
1,400 ตันต่อเดือน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่เนื่องจากปัจจุบันปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมมากข้ึนตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน ตลอดจน
จำนวนโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เพ่ิมมากข้ึน จำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นและประชากร
แฝงจำนวนมากขึ้น ทำให้ขยะในแต่ละวันเพิ่มขึ้นมากด้วย โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด    
ได้ขอปรับอัตราการกำจัดขยะจาก  1,400 ตัน เป็น 1,600 ตัน/เดือน แต่บริษัท อัลไลน์
แอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด มีอัตราการกำจัดขยะแต่ละวันในอัตราจำกัด ซึ่งรับการกำจัด
ขยะของเทศบาลนครขอนแก่นและ อปท.อื่น ๆ อีกเกือบ  30 แห่ง ทำให้ไม่สามารถขยาย
หรือปรับปริมาณการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ทาง  
บริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะรับกำจัดขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจาก 1,400 ตัน เป็น 1,200 
ตันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้ต้องงดการเก็บขยะมูลฝอย
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ในพื้นที่เมื ่อปริมาณขยะครบตามจำนวนที่กำหนดของบริษัทฯ  ทำให้เกิดปัญหาขยะ
ตกค้างในพ้ืนที่ สร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 

เหตุผล 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับหนังสือเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ ขก 73904/1475   

ลงวันที ่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื ่อง ขอรับความยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด       
ทำกิจการนอกเขตเทศบาล  จากข้อเท็จจริงและปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ทั้งนี้ การดำเนินการ
ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 57 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 ซึ่งบัญญัติว่า 
เทศบาลอาจทำการนอกเขตเม่ือ  

(1) การนั้นจำเป็นต้องทำ และเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตาม 
อำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ 

(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบคำสั่ง 
กระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2534 เรื่องมอบอำนาจใน
การอนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาลทำกิจการนอกเขตแก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง       
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงขอรับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดทำกิจการนอกเขต
เทศบาล  ในการกำจัดขยะ  มูลฝอย ให้กับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในอัตราวันละประมาณ 
10 ตัน เป็นเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                     ขอแสดงความนับถือ 
 

                     (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                     นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 24/2565  ญัตติขอรับความยินยอมให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลบ้านเป็ดทำกิจการนอกเขตเทศบาล (กองช่าง)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ 

ไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
 
นายประเสริฐ  เอราวัน    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
 ครับ  ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ กระผมนายประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ จากการที่ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ ได้อ่านสิ่งที่คำขอร้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะนำขยะมูล
ฝอยมาทำนอกเขต โดยเฉพาะเอาขยะมาทิ้งที่อำเภอบ้านไผ่ของเราในเขตเทศบาล ผมไม่
แปลกใจที่ผ่านมานั้น สมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะตัวกระผมกับเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาล ได้เข้าไปในไซส์ขยะไปดูมาก ดูหลายสิ่งหลายอย่าง ตามสายตาของกระผม แล้ว
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บังเอิญมีการประชุมสภาและบอกว่าสถานที่แห่งนั้นจะเข้าไปต้องขออนุญาต ดังนั้นผมไม่
แปลกใจว่าทำไมถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไป ในกรณีที่ไม่ได้ขออนุญาต    
ซึ่งวันนั้นผมเข้าไปแล้วผมดูไซส์ขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มันมีทั้งหมด 3 บ่อ บ่อแรก
มันก็เต็ม ขุดมาเป็นบ่อที่ 2 ใช้ระยะเวลาไม่นานเกินรอมันก็เต็ม ขุดมาเป็นบ่อที่ 3 คาดว่า
ใช้ได้ประมาณสัก 5 ปี มันก็เต็ม แต่ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 2 ปีกว่า มันก็เต็ม  อีก 2 ปีกว่ามันก็
เต็ม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมตั้งข้อสังเกตบอกว่าวันหนึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะนำ
ขยะมาทิ้งที่อำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 10 ตัน/วัน ถามว่ามันมากไหมมันมากครับ สร้าง
ความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านไผ่พอสมควร ผมทำไมถึงบอกว่าสร้างความเดือดร้อน 
ตอนนี้ที่ทิ้งขยะของอำเภอบ้านไผ่ตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือแล้วครับ  ที่ดินของเราตรงนั้น
มันจะหมดแล้วเหลือไว้รองรับขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่แค่นั ้นเอง  ตอนนี้จะเอาของ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมาทิ ้งอีก ผมก็ว่ามันสมควรหรือเปล่า แล้วโดยเฉพาะผมอ่าน
รายงานประชุมนี้ หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง ผมอ่านดูแล้วด้วยหลักการและเหตุผลก็
ชัดเจนเป็นของบริษัทที่เขาดำเนินการรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ทีนี้ขยะของเขาล้น  ผมมองดู
ว่าเทศบาลใกล้ ๆ บ้านเป็ด อย่างเทศบาลนครขอนแก่น อย่างเทศบาลตำบลท่าพระ อย่าง
เทศบาลตำบลบ้านแฮด หลาย ๆ เทศบาลที่อยู่ใกล้บ้านเป็ดเขายังไม่รับขยะเลยนี้มาทิ้งถึง
บ้านไผ่ ใกล้ผมไม่ว่าหรอก แต่ของเรามันล้นรองรับได้ไหม แล้วโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่
เราจะได้รับจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็ไม่เห็นบอกเลยว่าอำเภอบ้านไผ่ได้ประโยชน์อะไร
ในสิ่งที่เขาจะเอานำมาทิ้งอย่างนั้นผมตั้งข้อสังเกตตรงนี้ ผมคิดว่าให้เพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาล วันนี้เป็นอำนาจของพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงเลย เพราะเป็นอำนาจของ
เราที่จะให้หรือไม่ให้ ยินยอมหรือไม่ยินยอม เพราะฉะนั้นอำเภอบ้านไผ่ของเรานี้ เราต้อง
รักษาในส่วนที่พี ่น ้องประชาชนไม่เดือดร้อนต่อไปในเรื ่องขยะของเราเป็นอย่างไร          
ทางเทศบาลก็ยังไม่ได้ชี้แจงให้เราทราบว่าต่อไปไซส์ขยะของเราจะดำเนินการในลักษณะ
ไหน มีที่ดินรองรับไหมหรือจะไปกำจัดลักษณะไหน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ทาง
คณะผู้บริหารชี้แจงให้ผมทราบหน่อย แล้วก็เรื ่องผลประโยชน์ในการที่จะนำมาตรงนี้ 
เทศบาลตำบลบ้านเป็ดไม่เห็นมีชี้แจงเลยครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางคณะผู้บริหาร
ชี้แจงสักนิดนึงครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ขอเชิญท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
 ครับ  ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล  สำหรับญัตติที่ 24/2565  เรื่อง ขอรับ 

ความย ินยอมให ้ เทศบาลตำบลบ ้านเป ็ดทำก ิจการนอกเขตเทศบาล   ตามที่                   
ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติให้กับสภาได้รับทราบกัน  ซึ่งผมก็ดูในหนังสือไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดลงนาม เกี่ยวกับเรื่องขอความร่วมมือในเรื่องของ
การบริหารจัดการขยะ ซึ่งตามหนังสือที่ผมดูไม่ว่าจะเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์และ
เป็นหนังสือที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้นำเรียน ซึ่งก็จะมีเรื่องของการขอความอนุเคราะห์
ขยะวันละ 10 ตัน  ซึ่งจริง ๆ ท่านอาจจะไม่ได้ลงเรื่องของค่าจัดเก็บ เก็บขน ซึ่งจริง ๆ ผม
ไปดูหนังสือจากของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็มีการเกษียนหนังสือกันก็คือยินดีที่จะจ่าย
ค่าบริการกำจัดขยะตันละ 400 บาท ตามเทศบัญญัติเมืองบ้านไผ่ เรื่องการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565 ซึ่งเราได้ออกเทศบัญญัติแล้ว จริง ๆ เรื่องของเทศบาลตำบล
บ้านเป็ด ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ผมเองตามเรื่องนี้มานานพอสมควร 



๑๑ 

จากสื่อสารของท้องถิ่นก็ดี จากข้อมูลทั่วไปก็ดีก็เห็นใจในฐานะที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็
เป็น อปท. ร่วมกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งจริง ๆ ท้องถิ่นเรานี้เราไม่ทิ้งกัน เราก็จะเอ้ือ
ประโยชน์ดูแลกันในส่วนที่พอจะอะลุ่มอล่วย พอจะดำเนินการได้ ซึ่งวิกฤตขยะผมเข้าใจว่า
ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเท่านั้น เทศบาลรายล้อม เทศบาลนครขอนแก่นนี้
ประสบปัญหาเดี๋ยวกัน เนื่องจากว่าการขยายเมืองใหญ่ขึ้น สิ่งปลูกสร้าง ประชากรแฝง
เพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย ซึ่งวิกฤตอันนี้ผมเชื่อแน่ว่าเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองบริวารเมืองใหญ่ ๆ 
ก็จะประสบปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งถามว่าเทศบาลนครขอนแก่น ณ วันนี้ไซส์ขยะที่บ้ านโนน
ท่อน อันนั้นก็ถือว่าเต็ม เต็มจนล้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นนี้ท่านคงจะทราบคำว่านโยบาย
จังหวัดนี้ เห็นบอกว่าในโอกาสต่อไปก็จะมีเรื่องของการนำขยะมาเป็นพลังงาน โดยการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ ่งก็มีการลงนามทำ MOU ในเรื ่องของคลัสเตอร์ แล้วบ้านเป็ดนี ้ก็ถือว่า
เป็นคลัสเตอร์ของบ้านไผ่เราด้วย เพราะฉะนั้นการจัดเก็บขยะวันละ 10 ตันนี้ ผมเข้าใจว่า
เป็นการแบ่งเบาภาระ ซึ่งถ้าวันนี้ไม่มีวิกฤตดังกล่าวนี้ ผมว่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็คงจะ
ไม่ได้มาขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองบ้านไผ่เรา และเชื่อแน่ว่าในโอกาสต่อไปนี้ ทาง
เราเองก็ไม่แน่ในโอกาสต่อไปก็อาจจะต้องไปขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลข้างเคียงหรือ
เทศบาลอื่น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองในส่วนตัวก็ยอมรับว่ามีเหตุมีผล และก็เห็นชอบด้วย
ในเรื่องนี้ ต่อไปก็คงจะอยู่ที ่ทางผู้บริหารถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็คงจะมีการบริหาร
จัดการที่ด ีแล้วผมขออนุญาตฝากมายังเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราด้วยว่าในสถานการณ์แบบ
นี้ ญัตตินี้สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่เอง เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเราจะมีมาตรการอย่างไร ณ วันนี้เรามี 
อปท. ที่มาทำ MOU ทิ้งขยะกับเรานี้ ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 10 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น อบต. 
หรือ เทศบาลตำบล เพราะฉะนั้นทำอย่างไร เราจะหามาตรการร่วมกันกับทางผู้บริหาร 
อปท. เหล่านั้น เพื่อจะมีมาตรการการคัดแยกขยะต้นทาง หาเหตุจูงใจว่าทำอย่างไรจะ
รณรงค์เรื่องของมาตรการก่อนที่จะนำมาทิ้งที่ไซส์ขยะนี้มีการคัดแยกต้นทางดีไหม แยก
ขยะดีไหมก็จะไปเข้าระบบ 3R รียูส รีดิวซ์ รีไซเคิล และก็จะเหลือขยะล้วน ๆ นี้มาทิ้งใน
ไซส์ขยะไม่มากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผมดูเอกสารทั้งหมดก็มีเหตุมีผลที่เราในฐานะท้องถิ่น 
อย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ เพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องของพี่ ๆ น้อง ๆ อปท.ร่วมกัน ซึ่งจะต้อง
ดูแลกันทั่วประเทศก็คงจะต้องขออภิปรายสนับสนุนในเรื่องนี้ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริครับ  ขอเชิญท่านธัชทร   อภิโชติดิลก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
 ครับ  กระผม นายธัชทร  อภิโชติดิลก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปัญหาเรื่องขยะเราเป็น 

อปท. ด้วยกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน อันนี้ผมเห็นด้วยครับ แต่ผมตั้งคำถามไว้ในใจว่าบ้าน
เป็ดมีปัญหาพึ่งบ้านไผ่ ถ้าบ้านไผ่มีปัญหาจะพึ่งใคร ผมตั้งคำถามอย่างนี้ครับ ว่าท่าน
ประธานสภาเทศบาล บ้านผมมีปัญหา ผมขอเอาขยะไปทิ้งที่บ้านท่านได้ไหมครับ ขอสัก 3 
เดือน ทิ้งทุกวัน ขยะที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะนำมาทิ้ง ถ้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไมม่ี
ปัญหาเรื่องบ่อขยะ ผมยินดีครับ อันนี้ผมยินดีมาก แต่ของเรานี้คาดว่าอีกไม่เกิน 1 – 2 ปี 
ก็จะเต็ม เพราะว่าทางท่านนายกเทศมนตรี เตรียมแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะ 
ซึ่งก็ได้มีการประชุมหารือกันไปแล้วรอบหนึ่งครับ ขยะครับ ไม่ใช่ทอง คนบ้านผม ผมคงได้
ตอบคำถามพี่น้องว่าทำไมเรามีปัญหาอยู่แล้ว เราทำไมจำเป็นจะต้องเอาปัญหาเข้ามาอีก 
ถ้าเป็นทองคำนี้ยินดีครับ ตอนนี้ตามสภาพความเป็นจริงไซส์ขยะของเราที่ ม.รามคำแหง 



๑๒ 

ตาชั่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซมมาจะเข้า 6 เดือนแล้ว การชั่ง ๆ ด้วยวิธีชั่งล้อหน้าทีหนึ่ง ล้อ
หลังอีกทีหนึ่งมันได้มาตรฐานไหมครับ ตอนนี้พื้นมันแตกผุ ตามที่ผมเคยเสนอเข้าไปไม่
ทราบว่าโหลดเซลล์ตัวนี้น้ำจะท่วมค่าจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่ามันจะต้องคาริเบท มัน
จะต้องซ่อม แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร วันหนึ่งนี้ขยะเข้ามากี่ตันแน่ วันละ 10 ตัน จริงหรือไม่ 
อันนี้ก็น่าเห็นใจนะว่าขยะของท่านกำลังล้น แต่บ้านไผ่กำลังจะเป็นฮับอันนี้ต้องตระหนักไว้
ด้วย บ้านเมืองเรา เราก็กำลังขยาย เราแก้ปัญหาตัวบ่อขยะของเราให้ได้ซะก่อน แม้กระทั่ง
ระบบบำบัดน้ำเสียของเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลย น้ำเสียที่ไหลออกจากขยะตอนนี้ล้นเข้า
ไปในที่นาเขา ฝนตกมาก็ชะออกไปที่โน้น เราจะตอบคนบ้านหินตั้งว่าอย่างไรครับ เพราะ
บ่อขยะเราอยู่ที่หลัง ม. รามคำแหงห่างออกไปอีก 20 กิโลเมตร อันนี้เราต้องตระหนักดี ๆ 
เพราะว่าชาวบ้านฝากผมมาว่าเราจะรับได้หรือไม่ ขยะหนึ่งล้านกิโลกรัมภายใน 3 เดือน 
เดือนละ 300 ตัน ตัวเลข 10 ตัน/วัน นี้เหมือนดูเล็กน้อย แต่ถ้าร่วมแล้ว 3 เดือน นี้
เท่ากับเก้าแสนกิโลครับ เกือบ ๆ ล้าน แล้วตาชั่งเราก็ไม่ได้มาตรฐาน ไม่รู้จะชั่งอย่างไรครับ 
เอาตรงไหนมาวัดว่าจะตรงแป๊ะ ๆ ขนาดนั้น  6 เดือนแล้วตาชั่งยังไม่ได้ซ่อม อันนี้ตอนแรก
ว่าจะไม่พูดเรื่องตาชั่ง แต่ทีนี้มีเคสของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้ามา ผมถามว่าบ้านเป็ดมี
ปัญหาบ้านไผ่ช่วย บ้านไผ่มีปัญหาใครจะช่วยบ้านไผ่ ขยะครับ ไม่ใช่ทอง ถ้าเรามีเตาเผา
เมื่อไหร่ ผมยินดี อันนั้นยินดีมาก แต่ของเราก็เต็ม ไปดูได้เลย เข้าไปบ่อย ยิ่งห้ามยิ่งเข้า
ขยะนี้แทบจะล้นหนทางออกมาแล้ว ตอนนี้บ่อที่ 3 แล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียเราก็ไม่มี
เครื่องตีอากาศ ตอนนี้ปล่อยแบบยิ่งฝนตกน้ำยิ่งท่วม คลองใส้ไก่ตอนนี้โอ้โหกลิ่นสุด ๆ แล้ว
ก็ต้องขอความเห็นใจทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดด้วยนะครับ ถ้าประชาชนเขาฝากผมมาว่า
เราพร้อมแล้วหรอครับ ที่จะรับขยะหนึ่งล้านกิโลกรัม  3 เดือน ลองคิดดูมันจะขนาดไหน
หนึ่งล้านกิโลกรัม ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลกครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์   เกียรติชัยพัฒน ครับ 
นายจิรนันท ์ เกียรติชัยพัฒน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
 ครับ  ผมจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  เรื่องขยะเห็นใจ 

ทางบ้านเป็ดก็เต็มแล้ว ส่วนของบ้านไผ่เรานี้ก็ยังพอรับได้ แต่นโยบายของทางผู้บริหารนี้ 
อย่างมีบริษัทที่เขานำเสนอกับมาทำโรงเผาขยะให้ผู้บริหารไม่เคยบอกสมาชิกสภาเทศบาล
ให้มาฟัง มาร่วมประชุมปกติก็ผู้บริหารจะประชุมกับหัวหน้าส่วน เรื่องนี้ผมก็ติดตามอยู่  
แต่ผมไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมประชุมเลย เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคณะกรรมการ กรอ. ทุกครั้ง
ที่บริษัทเข้ามาผมจะทราบทุกครั้ง แต่ของเทศบาลเรานี้ความจริงน่าจะให้ทางสมาชิกสภา
เทศบาลเราทราบร่วมกันกับผู้บริหาร ถ้าทราบร่วมกันวันนี้จะไม่มีข้อถกเถียงจะเข้าใจกัน
ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งดี ๆ ที่ทางบริษัทเขานำเสนอมาขอให้ผู้บริหารนี้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลมามีส่วนร่วมรับฟังบ้างจะได้เป็นข้อตัดสินใจในวันนี้ได้ บริษัทเขามาเสนอ 2 ครั้ง 
ผมก็รู้อยู่ แต่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนี้เขาจะไม่ทราบเลย เพราะฉะนั้นก็อยากให้สิ่งดี ๆ 
ที่ทางบริษัทเขาเสนอมาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
 สภาเทศบาลที่มีข้ออภิปรายเอาไว้   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนก็ 



๑๓ 

  ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่ท่านประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภา 
  เทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน และท่านธัชทร  อภิโชติดิลก 
  ข้อมูลตามทีท่่านธัชทรได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องโหลดเซลล์นี้ ถามว่าคุณภาพได้ร้อยไหม ผมว่า 

มันประมาณ 96 % ตอนนี้ชั่งได้เต็มล้อ ไม่ใช่ไปแตะทีละล้อหน้า แตะทีละล้อหลัง วิ่งขึ้น
ไปชั่งทั้งคันปกติจะวิ่งลงได้ ตอนนี้ขึ้นไปชั่งทั้งคันเราถอยลง ข้อมูลตรงนี้ ผมว่ามันเกือบ 
100 % ล่ะ ที่ผมบอก 96 % คือ มันวิ่งกระโดดข้ามหน้าไปไม่ได้มันจะล็อค ประเด็นแรก  
ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะที่ 3 นี้พื้นที่ความจุทั้งหมด 190,000 ตัน ปริมาณ 
ตอนนี้ขยะเราซึ่งบรรจุลงไปนี้ 34,000 กว่าตัน เพราะฉะนั้นบ่อขยะของเราไม่ได้ว่าอีก 2 
ปีเต็มนะครับ คาดการณ์ไว้ 5 – 7 ปี เกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียตรงนี้ถ้าใครได้อยู่กับขยะมาเป็น
ถึง 10 ปีก็จะรู้ว่ามันก็จะเป็นห่วงเวลาช่วงฤดูฝน ถ้าฤดูแล้ง ฤดูหนาวจะเป็นอีกเหตุการณ์
ถ้าช่วงฤดูฝนนี้น้ำสะสม น้ำหมักมันก็จะมีปริมาณมาก โดยเฉพาะปีนี้  2 เดือนที่ผ่านมานี้
ฝนตกผิดปกติ อย่างเช่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดปริมาณขยะเออเร่อเพราะอะไร เกี่ยวกับ
ฝนตก สมมุติปกติถ้าเป็นหน้าแล้งขยะหนึ่งถัง 100 กิโล พอหน้าฝนปั๊บขึ้นมาเหยียบถึง 
110 กิโล อาจจะ 115  กิโลก็ได้ถ้าฝนตกถี่ ๆ เช่นกันนะครับ ในส่วนตรงนี้ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ว่าทางคณะผู้บริหารหรือ กรอ. อะไร
ตรงนี้ว่าไม่ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผมเรียนตรง ๆ ประชุมครั้งแรก ผมก็ประชุมหัวหน้า
ส่วนการงานเกี่ยวกับเรื ่องเอาขยะมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 2  วันนั้นก็เรียกมา
ทั้งหมด ไม่ใช่ผมเรียกนะครับ เป็นในส่วนของจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผมไม่มีอำนาจหน้าที่
ที่จะไปเรียก ผมก็เลยขออนุญาตทางจังหวัดว่าผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเราเข้าไปร่วม
รับฟังได้ไหม ท่านบอกอนุญาต โดยเฉพาะเราเป็นเจ้าของสถานที่ ผมอยากให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ทราบว่าการที่จะหาบริษัทเข้ามาทำกิจการโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้มัน
ไม่ใช่ง่าย ๆ แบบที่พวกท่านคิด เราต้องปรึกษาหารือกันทุกสิ่งทุกอย่าง ผมบอกตรง ๆ เลย
ไม่มีความลับ ความลับไม่มีอยู่ในโลกด้วย ตัวผมเอง ผมจะทำอะไรถึงจุดสรุป ผมก็ต้องแจ้ง
ให้ท่านทราบก็ต้องผ่านสภา ตรงนี้ผมเรียนตรง ๆ ในวันนี้ทางเทศบาลบ้านเป็ดทำการนอก
เขตก็โดยอำนาจทางสภาของเราเห็นชอบ ไม่เห็นชอบตรงนี้ก็ทำหนังสือผ่านทางจังหวัดมา 
ไม่ใช่ว่าทางเทศบาลบ้านเป็ดอยู่ ๆ ก็จะวิ่งมาหาเรา คนเรานี้มันต้องใจกว้าง อย่างที่ท่าน
ธัชทรถามบอกเอาขยะมาทิ้งบ้านผม ถ้าท่านเต็มจริง ๆ มาทิ้งบ้านผม ผมก็รับ ทุกสิ่งทุก
อย่างเราต้องเอ้ือ วันนี้วันหน้าเราตอบอะไรไม่ได้ แต่ต่อเมื่อเขาเดือดร้อน เราพอจะดูแลกัน
ได้เราก็ดูแล ไม่ใช่ว่าบ้านเป็ดนี้เขาทำระยะเวลามา 3 เดือน เหตุการณ์อาจจะปกติ เขา
อาจจะมาใช้แค่ 2 เดือน ไม่ใช่ว่าทางบ้านเป็ดนี้เขาไม่มีที่ไป เขากำลังหาอยู่ เดือดร้อนอยู่ 
คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน ฤดูฝน แต่ถ้าฝนอาจหยุดไปนี้ปริมาณก็อาจจะน้อยลง น้ำหนัก
น้อยลงขยะเขาก็จะเข้ากำจัดได้ปริมาณเพิ่มเติม วันนี้เราก็อยากจะแจ้งให้ทางพวกเรา
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ทุกอย่างงานก็จะราบรื่น เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ทุกคนนะครับ เกิดเรา
ลำบากไม่รู้อะไรก็ช่าง เราอาจจะไปใช้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดมันเอื้อกันครับ 
อย่างที่ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ เพราะว่าท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นถึงคณะผู้บริหารรู้ว่า
อะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผ่านไปในสิ่งตรงนี้ก็อยากชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภา
เทศบาลทุก ๆ ท่านได้ทราบ ขออนุญาตแค่นี้ครับ ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 



๑๔ 

 ครับ  สักครู่นี้ผมบอกว่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเขาเดือดร้อนเรื่องขยะ ผ่านมาข้ามมา 
ตั้งหลายเทศบาล เทศบาลใกล้เคียง ไม่ว่าจะเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ 
เทศบาลตำบลบ้านแฮด เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ เทศบาลตำบลพระบุ รอบ ๆ บริเวณนั้น
ทำไมเขาไม่รับ ทำไมถึงกระโดดข้ามมาถึงอำเภอบ้านไผ่ของเรา จริง ๆ แล้วผมถามคำนี้ 
ผมอยากทราบตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ  ผมจะขออนุญาตสภาแห่งนี้  ผมเข้าใจ 
ประธานสภาเทศบาล ว่าบางเหตุผลและข้อมูลบางอย่าง ทางเทศบาลก็ยังไม่มีความชัดเจน ตัวท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลรวมทั้งผม และท่านนายกเทศมนตรีก็อยากจะทราบข้อมูลจริง ๆ ผมจะขออนุญาต
สภาแห่งนี้ ให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยท่านรองนายกเทศมนตรี กับคณะท่านได้
ชี้แจงให้กับสภาแห่งนี้ได้ทราบเหตุผลที่ทำไมต้องนำขยะมาทิ้งที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะขอ
สภาแห่งนี้นะครับ จะขอสภาแห่งนี้ได้อนุญาตให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูล
เราเพิ่มเติม ผมขอความเห็นชอบด้วยครับ ช่วยกรุณายกมือด้วยครับ ถ้าท่านใดเห็นชอบที่
จะให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสภาแห่งนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 
เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นชอบ อย่างนั้นผมจะขอก็ขอสภาแห่งนี้ ท่านใดที่ไม่เห็นชอบที่
จะให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลช่วยยกมือด้วยครับ (ไม่มี) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดที่งดออกเสียงครับ (ท่านจิรนันท์) ด้วยเสียงมติสภาแห่งนี้ เห็นชอบที่จะให้
ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับสภาแห่งนี้ ผมจะขออนุญาตทางเทศบาล
ตำบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญครับท่าน 

นายวิสุทธิ์  เจริญศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล  
ตำบลบ้านเป็ด ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และท่านแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านครับ 

ก่อนอื่นกระผมขอแก้ไขนามสกุลท่านรองนายเทศมนตรี ผมสักนิดนึงครับ วันนี้ผมเป็น
ตัวแทนของชาวบ้านเป็ดมากราบขอร้องกับบรรดาเพ่ือน ๆ หรือพ่ีน้อง พ่ี ๆ ถือว่าเป็นเมือง
พ่ี เทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นเมืองพี่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ท่านรองนายกเทศมนตรี
ของผม คือ ท่านเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี ท่านเป็นรองนายกเทศมนตรี ท่านได้รับเลือกเข้ามา
ใหม่ ๆ เพราะทีมเราเป็นทีมใหม่สำหรับท้องถิ่น อีกท่านหนึ่งคือ ท่านมนตรี สุพรหมอินทร์ 
ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ส่วนกระผมนั้น นายวิสุทธิ ์  เจริญศรี เป็นที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ว ันน ี ้ท ่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ท่านชัชวาล  ธ ีรภานุ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ท่านติดภารกิจเรื่องน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพ่ี
น้องภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดก็ประสบปัญหาทั่วประเทศ ณ เวลานี้ ในปัญหาเรื่อง
ขยะนั้นทางเราก็เกรงใจท่านครับ เห็นใจท่าน ในขอนแก่นนี้ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
หลายท่านทีไ่ด้กล่าวไว้ทำไมไม่ไปทิ้งที่อ่ืน นำเรียนอย่างนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ครับ ในขอนแก่นมีคลัสเตอร์อยู่ทั ้งหมด 4 ที่ สามารถจะจัดการกำจัดขยะได้แค่ 4 ที่
เท่านั้นครับ มีที่เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล และ
เทศบาลเมืองชุมแพ เพราะฉะนั้นในกฎหมายบัญญัติเช่นนั้นจะไปทิ้งที่อื่นไม่ได้ เราเองจะ
ตั้งสถานที่กำจัดขยะเหมือนกับคลัสเตอร์ที่บ้านไผ่เราก็ทำไม่ได้มันเป็นปัญหาทางกฎหมาย
ครับ บังคับเราอย่างเดียวก็คือทิ้งในคลัสเตอร์ของตนเอง คลัสเตอร์ที่หนึ่ง ซึ่งมีเทศบาล
นครขอนแก่นเป็นพี่ใหญ่ มี อปท. ทั้งหมด 27 แห่ง เดิมนั้นมีอยู่ 10 กว่าแห่ง ไม่มีปัญหา
ในเรื่องการจัดการขยะ แต่ตอนนี้บ้านเมืองเริ่มเจริญขึ้น โดยเฉพาะบ้านเป็ดของเราครับ   
ปีที่แล้วยังไม่เท่าไหร่ ปริมาณขยะเราอยู่ที่วันละ 40 ตันก็คือ 1,200 ตัน/เดือน 40 ตัน
ต่อวัน ช่วงนี้ปริมาณขยะของเราค่อนข้างจะมากขึ้นทุกวัน ๆ นะครับ แผนการรองรับการ
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กำจัดขยะของเรา เราก็ต้องทำไว้ครับ แต่ว่าด้วยเหตุผลทางสภา เราเข้ามา เรามีสมาชิก
สภาเทศบาลฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายผู้บริหารเพียงหนึ่งเดียว ใน 12 คน ปัญหาเราเยอะเรา ก็
หารือไปทางจังหวัด จังหวัดแนะนำว่าคลัสเตอร์ที ่ใกล้ที ่ส ุดที ่พอที ่จะบรรเทาความ
เดือดร้อนของท่านได้ก็คือบ้านไผ่ เพราะซึ่งบังเอิญบ้านไผ่ก็คือผมถือว่าเป็นบ้านเกิดของผม
เหมือนกันนะครับ เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมรับราชการใหม่ ๆ ผมเคยมาเป็นรองปลัดเทศบาล
อยู่ที่นี้เมื่อปี 2528 ถึงปี 2534  6 ปี ที่อยู่บ้านไผ่ ถ้าจำไม่ผิดก็อาคารหลังนี้ก็น่าจะอยู่
ในยุคของพวกผมที่สร้างให้เมื่อปี 2532 ตรงนั้น ไม่ใช่สาระ เอาว่า ณ เวลานี้บ้านเป็ดเรา
มีความจำเป็นครับ ที่จะมาขอร้องท่าน เพื่อจะลดปัญหาขยะที่เกินก็คือเดิมทีทางไซส์ขยะ
ในการโรงไฟฟ้าที่บ้านท่อนรับขยะเราได้ 1,400 ตัน/เดือน ก็คือประมาณ 47 ตัน/วัน 
สุดท้ายเราจะขออัปขึ้นเป็น 1,600 ตัน เพื่อคลี่คลายปัญหาขยะที่เกินจากประชากรที่
อาศัยอยู่ในบ้านเป็ด เดี๋ยวนี้บ้านเป็ดคนไปอาศัยอยู่เยอะ เข้ามาจากนครขอนแก่นก็เข้ามา 
เพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองน่าอยู่ค่อนข้างที่จะเป็นชาญเมืองที่เติบโตทางด้านที่อยู่อาศัย
ค่อนข้างเยอะ บ้านจัดสรรเดิมมีอยู่ประมาณสัก 10 กว่าโครงการ เดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น 30 – 
40 โครงการ ที่เกิดขึ้นที่นั้นก็ทำให้ปัญหาขยะเราล้นขึ้น เราก็ทำแผนการรองรับอยู่ ช่วงนี้
เราแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็มองมาที่ท่านก่อนในปัญหาที่มันเกินขึ้นก็คือทางบริษัทที่รับ
จัดการเรานี ้นะครับ เขามีโควตาให้เรา 1,400 ตัน เราขอเป็น 1,600 ตัน  เข้า
คณะกรรมการจังหวัด จังหวัดก็มีมตปิระชุมร่วมกันแล้วก็ไม่ให้เรา เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ลดเราเหลือ 1,200 ตัน จาก 1,400 ตัน ปัญหาตัวนี้มันเกิดกับเรา เราก็ไม่สามารถที่จะ
จัดการด้วยตัวเองได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเก็บขยะไว้ในครัวเรือนซะก่อนก็หมุนเวียน
การจัดเก็บ และก็นำขยะบางส่วนมาพักขยะไว้เป็นที่พักขยะก็ได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นก็
ไม่ทราบว่าจะหันไปพึ่งใครก็คิดว่าก็ยังมีคลัสเตอร์หนึ่งที่อยู่ใกล้เราที่พอจะช่วยเหลือเราได้
ก็เลยมีนโยบายว่าจะมาที่บ้านไผ่นะครับ เราทราบถึงปัญหาแห่งความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
เพราะว่าขยะไปอยู่ที่ไหนใคร ๆ ก็รังเกียจ แม้แต่บ้านไผ่ เองเราก็พอทราบว่าท่านก็พอจะมี
ปัญหาเรื่องมวลชนที่ต่อต้านเรื่องขยะ เราจะไม่สร้างความหนักใจ เราจะมาที่นี้ก็น่าจะเป็น
หลักการไว้ก่อนครับ อาจจะไม่ได้มาก็ได้หรืออาจจะมาก็ได้ เอาว่าวิกฤตจริง ๆ ไม่ไหวจริง 
ๆ เราก็จะขอร้องท่านถึงจะมาทิ้ง ถ้าไม่จำเป็นเราแก้ไขปัญหาที่ อ่ืนได้เราก็จะไม่มาก็นำ
เรียนไว้ให้ท่านพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านวิสุทธิ์  เจริญศรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ข้อมูลกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ด้วยเหตุผลที่บ้านเป็ดจะต้องนำขยะ 

เข้ามาทิ้งที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือบ้านไผ่เป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่สามารถ
นำขยะเข้ามาทิ้งด้วยข้อกฎหมายต่าง ๆ จะไปทิ้งท่ีอ่ืนมันไม่ได้นั้นคือเหตุผลหนึ่งที่เราได้รับ
ข้อมูลเพิ ่มเติม ผมเองก็ก่อนที ่จะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเห็นชอบหรือ         
ไม ่เห ็นชอบก็ฝากไว ้ก ่อนว ่าผลออกมาอย่างไรนั ้นก ็ฝากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด              
เรื ่องกำหนดเวลาที่ท่านจะนำขยะเข้ามาในพื้นที่ให้มันเกิดความชัดเจนจริง ๆ ว่าเป็น     
ห่วงเวลาใดที่ท่านจะนำเข้ามา ให้กำหนดถึงเวลานั้นด้วย อย่ามาโดยแบบตลอดเวลาที่มา
ได้ก็ดูด้วยว่าบ้านไผ่ในช่วงแออัดก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเรื ่องรถในเขตเทศบาล   
เมืองบ้านไผ่ และท่านจะออกเส้นทางไหน ฝากท่านนะครับ คงจะไม่เข้ามาในเมือง      
ท่านต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่จะออกไปถ้าท่านได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้       
นะครับ อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าสภาเห็นชอบแล้ว แต่ผมฝากท่านไว้ก่อน เพราะท่านไม่ได้พูด
ถึงเรื่องของรถที่ท่านจะนำขยะมาท่านต้องมีความมิดชิด ท่านต้องนำรถที่มีความมิดชิด
ไม่ให้กระดาษหรือเศษขยะปลิวหรือน้ำหยดระหว่างที่ท่านนำเข้ามาในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ท่านไม่ได้ตอบเลยหรือไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม ผมเองอ่านจากรายละเอียดของท่าน 
ท่านก็ไม่ได้เขียนในรายละเอียดที่ผมกล่าวอยู่ตอนนี้ ท่านไม่ได้บอกเลย เพราะผมอ่านใน
สื่อถึงท่านนายกเทศมนตรี ท่านไม่ได้บันทึกไว้ก็ฝากท่าน ผมเองคงจะต้องขอสภาแห่งนี้ใน
ญัตตินี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ท่านมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ อย่างนั้นขออำนาจสภา
แห่งนี้นะครับ ได้ให้ท่านวิสุทธิ์  เจริญศรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด     
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
จะได้ลงมติเห็นชอบในญัตตินี้ ผมขออนุญาตสภาแห่งอีกรอบนึงนะครับ ขอท่านวิสุทธิ์  
เจริญศรี ท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ขอเชิญครับ 

นายวิสุทธิ์  เจริญศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สำหรับเส้นทางที่เราจะมา  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เราก็ต้องทำสัญญาด้วยเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนะครับ  ส่วนค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ  
ตำบลบ้านเป็ด เราเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบ้านไผ่  ท่านจะเรียกร้องเราเท่าไหร่เราไม่ว่าครับ  

ยินดีจ่ายให้เต็มที่ครับ เพราะว่าเป็นการบรรเทาเพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ผมไม่
เดือดร้อนนะครับ เรายินดีจ่ายให้เต็มที่ครับ ท่านจะเรียกร้องมาเท่าไหร่เรายินดีตาม
เงื่อนไขของท่านเลย ส่วนเส้นทางที่มาเราใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าแยกบายพาสไปเส้นทาง
นั้นเข้าไซส์ขยะที่ข้าง ม.รามคำแหง นั้นเส้นทางที่เราจะมา แต่ว่าในการจัดการนั้นเราใช้รถ
เทศบาลเองนะครับ ซึ่งเป็นรถอัดท้ายขนาดใหญ่ ซึ่งเราก็จะจัดการมิดชิด เพราะว่าสิ่ง
เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันมีปัญหาเกิดขึ้นมามันก็กระทบทั้งท่านและผมครับ ผม
พยายามจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่อย่างเด็ดขาดครับ ขอ
รับปากไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอขอบคุณท่านวิสุทธิ์  เจริญศรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  
ประธานสภาเทศบาล ที่ท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสภาแห่งนี้ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน  

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเอกสารที่ได้ไปอ่านและดูแล้วเบื้องต้น วันนี้ข้อมูลเบื้องต้นเราก็ได้รับ
เพิ่มเติมอีก ซึ่งบ้านไผ่ บ้านเป็ดก็คือเมืองพี่เมืองน้องต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แล้ว 
เทศบาลเราไม่ทอดทิ้งกัน ไปไหนก็เป็นมิตรและไมตรีกันตลอด อันนี้ก็ต้องฝากเพื ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 24/2565  ญัตติขอรับความยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ทำกิจการนอกเขตเทศบาล  (กองช่าง)  กรุณายกมือขึ้นครับ  ประธานสภาเทศบาลขอใช้
สิทธิ์ของสมาชิกสภาเทศบาล (เห็นชอบ 1 เสียง) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดทำกิจการนอกเขตเทศบาล (เห็นชอบ 8 เสียง) 
  (ไม่เห็นชอบ  -  เสียง)   (งดออกเสียง  8  เสียง  คือ  นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน, 
  นายเกษม  ชวฤทธิ์,นายประเสริฐ  เอราวัน,นายประสิทธิ์  สันคำ,นายเจษฎากร   
  บัวแสง,นายธัชทร  อภิโชติดิลก,นางจงจิต  แซ่เหีย,นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ท่านวิสุทธิ์  เจริญศรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มีอะไรอีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นายวิสุทธิ์  เจริญศรี  ผมต้องกราบขอบพระคุณทางสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นอย่างสูงครับ  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เสียงที่ท่านงดออกเสียงนั้นก็เป็นเสียงสวรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งถึงจะงดออกเสียง แต่ว่าในใจ 
ตำบลบ้านเป็ด  ท่านผมรู้ท่านสนับสนุนผมเสมอ ขอบคุณมากครับท่าน โอกาสนี้ผมคงไม่อยู่รบกวนท่าน 

ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ขอบคุณมากครับ พวกผมขอ
อนุญาตลากลับพ้ืนที่นะครับ 



๑๗ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขออนุญาตพักสัก  5 นาที ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
เริ่มประชุม    เวลา  11.30  น. 
นายชานล  ธนระพีโชติ   ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไปก็จะหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   เนื่องจากว่าผมดูแล้วในหนังสือแจ้งประชุมนั้นจะเหลือวาระญัตติอีก 6 ญัตติ และ 

วาระอ่ืน ๆ ตอนนี้ก็จะเท่ียงก็จะหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลก่อนว่าจะขออีกสัก 2 ญัตติ
ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันดีไหมครับ ถ้าเห็นด้วยก็ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ     
ขออีก 2 ญัตติครับ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ อย่างนั้นผมเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  

 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติที่ 25/2565 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่) 
  

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้า  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณ  8,000  บาท  (แปดพันบาทถ้วน) ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  เทศบาลเมืองบา้นไผ่  มีความจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารทั่วไป  ในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาการเข้าออกงาน  
จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  8,000  บาท  ซึ่ง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

      เหตุผล 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาล เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการนำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดงบประมาณ
ด้านการจัดทำเอกสาร และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ป้องกันความ
ผิดพลาดและป้องกันการทุจริต  แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

      โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งบประมาณตั้งไว้     
50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  39,814  บาท  ขออนุมัติโอนลด  จำนวน  
8,000  บาท   

      โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  



๑๘ 

   งบลงทุน     รวม   8,000  บาท 
   ค่าครุภัณฑ์    รวม   8,000  บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน     
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จำนวน  8,000  บาท  
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน   

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้  รองรับลายนิ้วมือ  3,000  ลายนิ้วมือ  
สามารถบันทึกข้อมูลได้  100,000  รายการ  หน้าจอ  LCD  สามารถเชื่อมต่อได้หลาย
รูปแบบ  มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน  ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง  จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2564   

    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9)   
หน้าที่ 17   โครงการที่ 6  

      ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน        
งบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม      โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

          (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
          นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่  25/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่)  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่  25/2565  เรื่อง  ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(กองการเจ้าหน้าที่)  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติที่  26/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)   
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี ท่านมนัส  มาซา  ซ่ึงดูแลเก่ียวกับกองศึกษา  ขออนุญาตครับ  
 



๑๙ 

นายมนัส  มาซา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาเป็น
เวลานาน ทำให้เสื่อมสภาพและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เพ่ือให้  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ กองการศึกษา ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  

 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
 หมวด ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน      

1. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้  จำนวน 61,800  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืนหรือ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 2 เคร ื ่อง ๆ ละ          
30,900 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 หน้าที่ 17 รายการที่ 2  

 2.  เก้าอ้ีทำงาน   งบประมาณตั้งไว้  จำนวน   6,500.- บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน (สำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษา)  

จำนวน 1 ตัว  ราคา 6,500.-บาท เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 หน้าที่ 19 รายการที่ 7   

 รวมโอนเพ่ิม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 68,300.-บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อย 
บาทถ้วน) 

 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร   
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   

  - เงินวิทยฐานะ งบประมาณตั้งไว้ 42,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
42,000 บาท  จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 42,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ 0 บาท  

 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน  
 หมวด ค่าวัสดุ  
 -เงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ขณะนี้งบประมาณ 

คงเหลือ 28,345 บาท จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 26,300 บาท คงเหลืองบประมาณ 
2,045 บาท (สองพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)  



๒๐ 

 รวมโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  2  รายการ 
  เป็นเงินทั้งสิ้น  68,300.- บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                    (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
          นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 26/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)   
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
 
นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
 ครับ  ผมนายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  มีเรื่องขอถามถึง 

ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าแอร์ 2 เครื่องที่ซื้อไว้ไม่ระบุห้องที่จะ
ติด แล้วก็เป็นกองการศึกษาที่โรงเรียนไหนหรืออยู่ที่สำนักงานนะครับ เพราะยังไม่ทราบ
สถานที่เลยว่า 2 เครื่อง นี้จะไปติดทดแทนเครื่องไหน ห้องไหนก็อยากทราบรายละเอียด
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ มี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา 
 เทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ที่ได้เรียนถามแอร์ที่จะติดกอง
การศึกษาก็คือสำนักกองการศึกษา สืบเนื่องบนอาคารนี้มีแอร์ทั้งหมด  5  ตัว  ตอนนี้
ชำรุดไป  2  ตัว มีความเดือดร้อนว่าแอร์มันชำรุดไป 2 ตัวก็เลยขอเพ่ิมขึ้น 2 ตัว ถ้ามี
เวลาว่างก็รบกวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลลองข้ึนไปดู เห็นแอร์ติดเต็มเลย แต่ปรากฏแอร์
เสียก็ชี้แจงครับ สวัสดีครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 26/2565 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)  กรุณายกมือ
ขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 



๒๑ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ผมหารือท่านแล้วก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี 5 และ 6  2 ญัตติ  ตอนนี้ก็ประมาณเท่ียง 
ประธานสภาเทศบาล   พอดีก็จะพักรับประทานอาหารกลางวัน  หนึ่งชั่วโมงนะครับ  บ่ายโมงพร้อมกันที ่
 ห้องประชุมแห่งนี้  เรียนให้ทราบตามนี้นะครับ  เชิญพักรับประทานอาหารก่อนครับ  
 ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบพักการประชุม (เวลา  12.00 น.) 
 เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติที่  27/2565  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการกำหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ 
  ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  (กองการเจ้าหน้าที่)   

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งท่านประธานชุมชน หัวหน้าส่วนการงาน ในญัตติที่ 27  ผมขอมอบหมายให้ 
 ท่านรองวรพล  ภัคสุขชัย ชี้แจงแทนครับ   
นายวรพล  ภัคสุขชัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอความเห็นชอบการกำหนด 

ภารกิจ/งานบริการที ่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546           
โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะกำหนดภารกิจ/งานบริการที ่จะดำเนินการสำรวจความ       
พึงพอใจของประชาชนใน ปี พ.ศ. 2566  ดังนี้  

1. งานด้านการโยธา การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 3. งานด้านการคลัง 
 4. งานด้านการศึกษา 
 5. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ของบ้านเมือง 
 6. งานด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน 
 7. งานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 8. งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
 เพ่ือเป็นการปรับปรุงด้านการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้เกิดประโยชน์สุข 

ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวย       
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ำเสมอ 

 จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่พิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

                         (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
               นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 



๒๒ 

นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 27/2565  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  การกำหนดภารกิจ/งานบริการที่จะประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน   

(กองการเจ้าหน้าที่)   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ ครับ 

 
นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ  ผมนายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล  สำหรับญัตติที่ 27/2565   

เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกำหนดภารกิจ/งานบริการที่จะประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะว่าสิ่งที่จะได้รับก็คือทางพี่น้องประชาชนที่มารับ
บริการกับทางหน่วยงานของรัฐก็คือเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ ในอดีตจริง ๆ เราก็มีเรื่อง
ของศูนย์ One Stop Service มาครั้งเดียวบริการที่เดียวจบ แต่ตอนนี้ผมมาดูแล้วนะครับ 
รายละเอียดต่าง ๆ นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อยากจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องของการบริการ
ว่ามาแล้วจบในครั้งเดียวก็จะมีการประสมประสานเจ็ดแปดภารกิจตามที่ทางคณะผู้บริหาร
ได้เสนอเข้ามาก็อยากจะฝากด้วยว่าเดี๋ยวนี้การรับบริการของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าถึง
หน่วยงานภาครัฐก็คือเรื ่องขั ้นตอน บางท่านนี ้มาติดต่องานราชการก็จะได้รับความ
สะดวกสบายก็ถือว่าเป็นโครงการที ่ดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที ่ และก็ขอชื ่นชมที่     
คณะผู้บริหารได้จัดให้มีหน่วยบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงการเร่งด่วน ซึ่งก็ทำ
ให้เกิดมีหน่วยทำทันทีหรือ ททท. เท่าที่ได้สอบถามชาวบ้านก็มีความพึงพอใจอย่างมาก 
เพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้ก็อยากจะให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมและก็ให้ประชาชนได้มี
ความพึงพอใจในการรับบริการของทางเทศบาลนะครับ ขออนุญาตอภิปรายแต่เพียงทำนี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิที่ได้กล่าวเกริ่น เพราะว่ารูปแบบเราถือว่า
เป็นนวัตกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและก็ทำในเชิงบูรณาการทุกกองในงานที่เราเริ่ม
สตาร์ททำเม่ือตั้งแต่ต้นเดือนภารกิจนี้มันเป็นการลดขั้นตอน ประหยัดงบประมาณ และ
พวกเรานี้สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะคณะผู้บริหารนี้ เราสามารถตรวจสอบได้เลย 
เพราะเราดูตรงนี้ก็เริ่มดำเนินการบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่เข้าตาท่าน เราก็จะ
ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีกว่านี้ เพราะว่าเพ่ิงเป็นการเริ่มต้นได้ประมาณ 10 กว่าวัน โครงการ
นี้ผมคิดว่าอนาคตนี้พวกเราก็จะได้เห็นว่าการทำงานกองนี้เป็นอย่างไร การตอบรับเป็น
อย่างไร งานตรงไหน กองช่างชี้แจงให้กับผู้ที่เข้ามาได้รู้ว่างานนี้อีก 2 วัน อีก 5 วัน อีก   
7 วัน เพราะผมว่าเราเดินกันถูกทาง เพราะว่ายุคนี้ ยุค 5g โดยเฉพาะท่านประธานชุมชน
ก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ ต่อไปท่านไม่ต้องวิ่งมาเขียนอะไรอยู่ที่เทศบาล ท่านก็ลงส่งไลน์เข้า
มา แล้วมันจะตกอยู่กองช่างหรือกองสาธารณสุข กองก็จะเป็นผู้ตอบ พวกผมก็เป็นคนดู 
ถ้าดูแล้วไม่เดินหรืออย่างไร ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็จะเข้ามาแย้งมาถามอีกทีนึง ตรงนี้ก็
ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ เป็นอย่างสูงครับ   

 



๒๓ 

นายชานล  ธนระพีโชติ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  
 ญัตติที่ 27/2565  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการกำหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ 
 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  (กองการเจ้าหน้าที่)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติที่  28/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักปลัดเทศบาล)   
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งท่านประธานชุมชน หัวหน้าส่วนการงาน ในญัตติที่ 28  ผมขอมอบหมายให้ 
 ท่านรองกฤษฏ์  ชัยมาตย์ เป็นผู้ชี้แจงครับ  ขออนุญาตครับ    
นายกฤษฏ์  ชัยมาตย ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป   

 เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ดังนั้น เพ่ือให้มี 
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน  
การปฏิบัต ิงาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
  สำนักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  หมวดครุภัณฑ์ 
  ประเภท คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลงบประมาณตั้งไว้ 
46,000.-  บาท  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 23,000  บาท  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 หน้าที่ 15  รายการที่ 2 

2. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)   งบประมาณตั้งไว้   22,500.-  บาท  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,500  บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและค ุณล ักษณะพื ้นฐานการจั ดหาอ ุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ )             
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้าที่ 15 รายการที่ 3  

  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิ้น  68,500.- บาท           
  (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 



๒๔ 

  โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สำนักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ขณะนี้ 

งบประมาณคงเหลือ 20,000.- บาท  ขอโอนลด จำนวน  20,000.-  บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  0  บาท 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  
  ประเภท ค่าไฟฟ้า  งบประมาณตั้งไว้   2,000,000.-  บาท ขณะนี้งบประมาณ 

คงเหลือ 247,168.16  บาท  ขอโอนลด จำนวน 48,500 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 198,668.16 บาท 

  รวมโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น  68,500.-  บาท 
(หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
              (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
              นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 28/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)   
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
   สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่  28/2565  เรื่อง  ญัตติขอ 
   อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (สำนักปลัดเทศบาล)  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติที่  29/2565  เรื่อง  ญัตติรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ 
  ประโยชน์จากทรัพย์สิน  (กองคลัง)   
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
นายกเทศมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสืออนุมัติใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 



๒๕ 

จำนวน   1   ชุด 
  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือรายงานการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์  ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี้     
  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ 

ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภทอาคารศูนย์ OTOP ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นอาคาร
เก ็บพัสด ุและทรัพย ์ส ินของกองคลัง  ขนาดพื ้นที ่ดำเน ินการ 170 ตารางเมตร               
(ไม่เต็มพ้ืนที่) เนื่องจากกองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความจำเป็นขอใช้ประโยชน์อาคาร 
OTOP เป็นสถานที่เก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อรอการตรวจสอบและรับรองจาก
สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้เอกสารดังกล่าวได้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับ
พื้นที่สำนักงานมีสภาพคับแคบจึงไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้ได้ปริมาณ
มาก และมีความปลอดภัย จึงได้อนุมัติใช้ประโยชน์อาคาร OTOP เพ่ือทำการปรับปรุงให้มี
สภาพใช้งานได้ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐให้มากที่สุด  

        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8  
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครอง 
ว่ามีทรัพย์สินใดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เพื่อจัดทำทะเบียน
ควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส ินนั ้น และให้นำมาใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อย่าปล่อยให้รกร้างว่าง
เปล่าและควรจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกรณีอื่น ๆ  
เช่น การจัดแข่งขันกีฬา การจัดงานประเพณีต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการบำรุง
ดูแลรักษาให้สามารถใชงานได้ตามปกติ หากชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมให้อยู ่ใน
สภาพเดิมที่สามารถใช้งานได้ 

 กรณีท่ีมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ 

  บัดนี้ กองคลัง เทศบาลบ้านไผ่ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้ประโยขน์จาก 
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้สภาท้องถิ่นทราบ          

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
                                            (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
                                                                นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 29/2565  เรื่อง  ญัตติรายงานการเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  (กองคลัง)  ซ่ึงญัตติท่ี 29/2565 นัน้  

เป็นการรายงานที่แจ้งทางสภาให้ทราบ เนื่องจากว่าท่านผู้บริหารได้อนุมัติให้ทางกองคลัง
นั้น ท่านได้ใช้พื้นที่ OTOP บางส่วน จึงรายงานให้ทางสภาได้รับทราบ ญัตตินี้เป็นการ



๒๖ 

เร ียนให ้ทราบในท ี ่ประช ุมสภาคงไม ่ ได ้ม ีการอภ ิปรายในส ่วนน ี ้ ก ็แจ ้ งตามที่                    
ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านได้อ่านรายงานนะครับ     

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติที่  30/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง)   

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   

  เนื่องจากกองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีความจำเป็นขอใช้ประโยชน์ 
อาคาร OTOP เป็นสถานที่เก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อรอการตรวจสอบและ
รับรองจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งขณะนี้เอกสารดังกล่าวได้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี 
ประกอบกับพื้นที่สำนักงานมีสภาพคับแคบจึงไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
ให้ได้ปริมาณมาก และมีความปลอดภัย จึงได้อนุมัติใช้ประโยชน์อาคาร OTOP เพ่ือทำการ
ปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี   มีความม่ันคง ปลอดภัย แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
  กองคลัง 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน  
  ค่าท่ีดินและก่อสร้าง  
  ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

1. โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและทรัพย์สิน  งบประมาณตั้งไว้  
500,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 

         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9)  
หน้าที่ 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์  2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครอง  ว่าม ี
ทรัพย์สินใดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุม
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น และให้นำมาใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์       
ที ่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อย่าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าและ      
ควรจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกรณีอื่น ๆ  เช่น การจัด
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แข่งขันกีฬา การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการบำรุงดูแลรักษา      
ให้สามารถใชงานได้ตามปกติ หากชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม      
ที่สามารถใช้งานได้ 
 กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ 

  โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  กองคลัง 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
  ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 

4,328,000 บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 2,398,680.74 บาท  ขออนุมัติโอนลด 
จำนวน  500,000  บาท   

                      รวมโอนลดงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                              (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                                                                  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ     ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็นญัตติที่ 30/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง)  มีสมาชิกท่านใด 
   จะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ  ครับ 
นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ  ผมนายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล  สำหรับญัตติที่  30/2565 

เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 กองคลัง ต้องขออนุญาตกล่าวถึงญัตติที ่ผ ่านมาสักนิดนึง ญัตติที ่ 29 
เนื่องจากของเดิมนี้เราได้อาคารหลังนี้เป็นเรื่องของศูนย์แสดงสินค้า OTOP แต่เนื่องจาก
หลักการและเหตุผล ซึ่งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรในส่วนของศูนย์ OTOP และก็มี
ความจำเป็นในส่วนของกองคลังที่จะต้องจัดเก็บเอกสารสำคัญก็คงจะมีการขออนุมัติไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ผมจะอภิปรายดังต่อไปนี้ เท่าที่ดูก็จะเป็นการขอตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากงบค่าตอบแทนเงินเดือน โอนลดงบของบุคลากร          
งบเงินเดือน จำนวน 500,000 บาท และขอปรับโอนเพิ่มเพ่ือเป็นค่าปรับปรุง ค่าก่อสร้าง 



๒๘ 

งบประมาณ 500,000 บาท ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งกรณีงบบุคลากร ซึ่งเป็นงบของ        
ปี 2565 นี้ ท่านก็ปรับโอนมา 500,000 บาท อาจจะด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้งบประมาณ
ก้อนนี้ก็เลยมาตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมาทำเป็นงบก่อสร้าง ตอนนี้ผมขออนุญาตไปดูเรื่อง
ของสรุปค่าวัสดุก่อสร้างสักนิดนึงมันก็จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกก็คือ ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 
500,000 บาท ตอนนี้ก็จะมาเรื่องของ Factor F ค่าก่อสร้างต้นทุน 383,139.92 บาท 
และก็จะเป็น Factor F นี้อยู่ที่ 1.3056 รวมทั้งหมดก็เป็น 500,217.03 บาท ตอนนี้ก็
อยากจะสอบถามไปทางท่านประธานสภาเทศบาลสักนิดนึง ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
วัสดุก็จะมีแจ้งประมาณการทั้งหมดอยู่ที่ ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือ 383,139.92 บาท 
จริง ๆ ที่ผ่านมาก็ตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงว่าจริง ๆ แล้วนี้กรณีที่จะมีการก่อสร้างปรับปรุง
หรือโครงการที่จะมีการสร้างใหม่ จริง ๆ ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเฉพาะเรื่องของรายละเอียด
ในการก่อสร้าง เราจะไม่มีเร ื ่องของแบบแปลนแผนผังมาประกอบในการพิจารณา       
ของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นระเบียบใหม่ ๆ ซึ่งผมเองก็คงจะไม่ได้มี
ข ้อม ูลตรงน ี ้ก ็ เลยอยากจะฝากถามเพิ ่มเต ิมว ่ารายละเอ ียดที ่ผมได ้อภ ิปรายไป 
383,139.92 บาท อันนี้คือราคาค่าก่อสร้าง แต่เวลาบวก Factor F แล้วนี้ก็จะอยู ่ที่ 
500,000 บาทเศษ ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลช่วยกรุณาชี ้แจงให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ญัตติที่นำเสนอก็จะมีทั้งเรื่องของการรื้อ 
ประธานสภาเทศบาล  ในส่วนก่อสร้างเดิมบางส่วนด้วย ตามท่ีท่านได้เห็นในรายงานประมาณงานและราคา 

ปริมาณงานและราคาด้วย อันนี้ส่วนแบบและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นก็เข้าใจว่าทางกองช่าง
คงจะนำเสนอให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกรอบนึงในรายละเอียดที่ท่านจะเข้ามาดูใน
แบบการก่อสร้าง ซึ่งโดยละเอียดเรื่องของการนำเสนอคงการใช้งบประมาณในญัตติก็
นำเสนอในรูปของโครงการยื่นเข้ามาก่อนในรายละเอียดก็ขออำนาจสภาแห่งนี้ก็สามารถ
แยกส่วนได ้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คงต้องฝากทางกองช่างในโอกาสต่อไปที่ท่านทำโครงการของ
กองใดก็แล้วแต่ที่จะมีการปรับปรุงหรือมีการก่อสร้างท่านก็ยื่นแบบให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้เห็นพร้อมกันไปเลยจะเป็นสิ ่งที ่ดีที ่สุดจะได้เปรียบเทียบในรายละเอียด 
แม้กระทั่งขนาดของการก่อสร้างหรือปรับปรุง ท่านใช้พื้นที่กว้างยาวประมาณกี่เมตร 
เพราะว่าท่านไม่ได้ใช้ทั้งหมด ใช่ไหมครับ ที่ผมอ่านก็คือท่านไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งอาคาร อันนี้
คือบางส่วน อันนี้ก็ต้องฝากทางกองช่าง ผู้ที่จะออกแบบให้กับทางกองคลังได้ใช้พ้ืนที่ก็ฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีด้วย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะได้เข้าใจมากขึ้น ส่วนรายละเอียดที่
ผมเห็นอยู่ที่ท่านนำเสนอนั้นก็จะแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่มีการรื้อถอนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุในการปรับปรุงอาคารใช้สอยของกองคลัง  
เพื่อให้เกิดความมั่นคง ซึ่งมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงินมันเป็นเอกสารที่มีความสำคัญก็
ต้องรัดกุมให้มากขึ้น แม้กระทั่งการปิดล็อคในอนาคต อันนี้ผมฝากท่าน ซึ่งท่านนิวัฒน์ 
ปลั่งศิริ ท่านก็ได้ดูข้อมูลตรงนี้เบื้องต้น ผมก็ดูเบื้องต้นที่ท่านส่งมาก็มีแค่นี้ ส่วนของเรื่อง  
Factor F นั้นก็คงจะเป็นเรื ่องของค่าประกอบการในเรื่องของผู้รับเหมาไป อันนี้ผมให้
ข้อมูลเพิ ่มเติมก่อนก็ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที ่จะอภิปรายในญัตตินี้
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของท่านนิวัฒน์  
ปล ั ่ งศ ิร ิ  และส ิ ่ งท ี ่ผมนำเสนอไปก็ ขอให ้ท ่านได ้กำช ับเพ ิ ่มเต ิมด ้วย  ขอเชิญ                    
ท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณ 



๒๙ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ที่เป็นข้อหารือราคากลาง 383,139.92 
บาท ค่า Factor F 1.3 นี้ ถึงเวลาจะมีการประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างนี้ก็ต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน ปัจจุบันในที่นี้ก็ราคาก็จะอัปขึ้นมา ผลต่างตรงนั้น ผมว่า 1.3 นี้ แทบหมด เพราะ
อันนี้เป็นราคาเก่าที่พวกท่านก็ทราบ โครงสร้างอย่างเช่นถนนเจ้าเงาะที่เราขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท แต่ถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้างราคากำหนดไว้
ที่ 4,000,000 บาท มันปรับเปลี่ยน อันนี้ก็เช่นกัน เพราะว่าสืบเนื่องจากกองคลังเรานี้
ห้องเก็บของนี้แทบไม่มีเลยพัสดุ เมื่อ 2 เดือนที่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาเพ่ิมเติมอีก 3 ท่าน เราก็
ได้แก้ไข ได้เจาะฝา โดยภารโรงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เป็นช่างไม้ที่มีฝีมือก็เข้ามาจัดทำ
ให้เราภายใน 3 วัน เสร็จก็ได้ห้องกว้างขึ้นเจ้าหน้าที่นั่งได้เป็นที่เป็นทางขึ้น ยอมรับว่า ณ 
ปัจจุบันนี้ห้องคลังเรานี้ห้องเราคับแคบมากเลย ถ้าเปิดไปดูดี ๆ เหมือนสมัยก่อนที่เราเข้า
ไปกรม นั่งเป็นแถวเรียง คนไหนอ้วนก็จะอึดอัดหน่อย บางทีได้เดินไปแซวเจ้าหน้าที่อยู่ 
เพราะเห็นใจนะครับ นั่งอยู่ตลอดเลย 2 ชั่วโมง บางทีไม่ได้ลุกนั่งอยู่อย่างนั้น บางทีก็เห็น
ใจคนที่มีรูปร่างใหญ่ ๆ แต่เก้าอี้นี้เป็นตัวเก่าอยู่ก็สงสารเขา เพราะว่าเขานั่งบางทีนี้ 3 
ชั่วโมง ไม่ได้ลุกอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ แล้วโดยเฉพาะเอกสารนี้มันเต็มจริง ๆ ก็ได้คุยกับ 
ผอ.กองคลัง อยู่ก็เลยไปดูสถานที่อาคาร OTOP เลยได้คุยกับทาง ผอ.กองช่าง เราจะขอ
แบ่งออกมาครึ่งหนึ่ง ประมาณ 170 ตารางเมตร เพ่ือทำห้อง เพ่ือเก็บเอกสาร ณ ปัจจุบัน
เก็บเอกสารนี้ตั้งแต่สมัยท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ เป็นรองนายกเทศมนตรี เก่า ๆ นู้นเลยนะ
ครับ ห้องนั้นยังเต็มอยู่เลย เพราะว่าก็คุยกันอยู่ว่าเราต้องมาเคลียร์กันสักวันหนึ่ง ของใน
ห้องไม่รู้อะไรเต็มไปหมด ผมบอกเปิด ๆ ไประวังอาจจะมีงูอยู่ข้างในก็ได้ ที่พวกเรารู้ ๆ กัน 
เราก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจะทำลายเอกสาร เพราะเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเรื่องเอกสารนี้ต้อง
ดูแลให้ดีที่สุด ที่ผ่านมาเราไม่พูดถึง แต่เราเอาตั้งต้นใหม่ เราทำให้ถูก โดยเฉพาะห้องที่เรา
จะทำนี้เป็นห้องเก็บเอกสารโดยตรง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับภาษี ตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงแผน
ภาษี เพราะว่าปีนี้จากเราเคยเก็บได้ประมาณ 800,000 บาท ตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ
ร่วม 6,000,000 บาท ก็ดีใจอยู่ว่าเรามีเงินที่เราจัดเก็บได้ก็เลยชี้แจงให้กับทางท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  
 ญัตติที่  30/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (กองคลัง)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  11    เรื่อง   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  

นายชานล  ธนระพีโชติ ผมจะทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทั้ง  3  เขต      
ประธานสภาเทศบาล โดยผมจะให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอแนะในวาระะอ่ืน ๆ  ทีละเขต  โดยจะเริ่มต้นที่ 

เขต 1  เขต 2 และ เขต  3  ตามลำดับ  หากเขต 1  เสนอแนะหมดแล้ว  ผมจะให้
ผู้บริหารตอบเข้าใจตามนี้ นะครับ  เห็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านลุก ท่านคณะ
ผู้บริหารก็ลุกอย่างนั้นผมขออนุญาตพักเบรคท่าน 5 นาที เข้าห้องน้ำและเข้ามาสู่วาระอ่ืน 
ๆ  ขอเชิญครับ 

เริ่มประชุม    เวลา  14.05  น. 
 



๓๐ 

นายชานล  ธนระพีโชติ             ผมขอเริ่มต้นจาก เขต 1 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายระเบียบ   
ประธานสภาเทศบาล วาระอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
นายธัชทร   อภิโชติดิลก    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ กระผม นายธัชทร  อภิโชติดิลก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องแรกที่จะอภิปราย 

คือ ขอชมเชยระบบการทำงานของแอพพลิเคชั่นทราฟฟ่ี ฟองดูว์ ซึ่งเทศบาลได้นำมาใช้ได้
ประมาณสัก 2 อาทิตย์ ผมได้ติดตามและทำการทดสอบ การปฏิบัติงานรวดเร็วทันใจ     
มีการตอบโต้แบบสื่อสารกันสองทาง เข้าใจง่าย รวดเร็ว และก็เห็นภาพ ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำแอพพลิเคชั่นตัวนี้มาใช้  ซึ่งผมก็อยากให้ทางเทศบาลเรา
ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่นนี้เยอะ ๆ แต่สิ่งที่น่าจะห่วงก็คือถ้างานเข้ามาเยอะ ตัว
นี้อยากจะขอให้ท่านมีแผนรองรับไว้ เพราะว่าถ้าเปิดเป็นวงกว้างงานจะรวดเร็วจริงหรือ
เปล่า เพราะว่าตอนนี้ปริมาณการใช้ยังไม่มาก ขอบคุณผู้ที ่อยู่เบื ้องหลังนะครับ ที่เขา
เรียกว่าหลังบ้าน ที่ดูแลการตอบโต้ ระหว่างการสื่อสารระหว่างสองทางสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ 
เพราะว่าคนที่ร้องไปก็คือคนที่เดือดร้อน เราอยากทราบว่าท่านรับทราบหรือยัง อันนี้มีการ
รับเรื่อง รอรับเรื่อง ดำเนินการแล้ว มีการให้ดาว อันนี้สุดยอดนะครับ อันนี้ขอเป็นกำลังใจ
ให้และขอให้ใช้ต่อ ๆ ไป ในส่วนของเรื่องที่  2 อันนี้พี่น้องประชาชนฝากถามไม่ได้มีการ
ตำหนิหรืออะไร เพียงแต่ว่าอยากทราบว่าถนนเจ้าเงาะนี้ทราบว่าได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ้างเหมาแล้วอยากทราบว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนไหน ส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องศูนย์ไต ซึ่งทุกคนก็รอ เพราะว่าตรงนี้เป็นนโยบาย
ของทางผู้บริหารประชาชนทราบโดยทั่วกันว่าจะมีการก่อสร้างศูนย์ไตแต่เห็นข่าวคราว
เงียบไป ไม่ทราบความคืบหน้าว่าถึงไหนจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับ 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลก็คือเรื่องงบ 220 ล้านบาท ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรง
นี้นี่ไม่ทราบว่างบประมาณเราได้รับหรือยัง เพราะว่าการวางท่อในโครงการป้องกันน้ำท่วม
เมืองบ้านไผ่ ตัวนี้นี่มีผลกระทบในเขต 1 เป็นส่วนมาก โดยเฉพาะชุมชนประปาบ้านไผ่ 
ชุมชนหนองลุมพุก โดยเฉพาะซอยประปา 1 ตั้งแต่ ซอยประปา 1/7 จนถึงปากซอย ส่วน
ชุมชนหนองลุมพุกนี้ตั้งแต่ซอยชัชวาลจนถึงเจนจบทิศ ทางชาวบ้านที่พอทราบข่าวก็ยัง
กังวลอยู่ไม่ทราบว่างบประมาณจะมาเมื่อไหร่ จะได้ทำหรือไม่ เพราะว่าอย่างหนองลุมพุก
ตรงนี้เรามีงบประมาณที่จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งผ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณไปแล้ว แล้วก็ส่วนของถนนสุขาภิบาล 9 ซึ่งอยู่ในแผนโครงการ
ป้องกันน้ำท่วมเมืองตรงนี้นี่ทางชุมชนศรีหมอนพัฒนาและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงนี้ก็ยังมี
ความกังวลใจว่ามีแผนรองรับการทำงานหรือยัง จะทำเมื่อไหร่ แล้วถนนที่ชำรุดจะได้รับ
การบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมได้เมื่อไหร่ครับ หรือว่าหลังจากเราทำโครงการป้องกันน้ำท่วม
เมืองไปแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ครับ  
ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ใจตรง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอผมมี 2 เรื่องครับ 

เรื ่องขอบคุณและฝากขอบคุณ  เรื ่องแรกเป็นเรื ่องของชาวบ้านที ่ฝากขอบคุณมาโดย
ชาวบ้านแถวนั้นไม่สามารถเข้าถึงแอพหรือไม่ได้อยู่ในทำทันทีและไม่ได้ใช้โทรศัพท์ สิ่งที่
พบเห็น สิ่งที่เดือดร้อนผ่านมายังตัวกระผมและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลในเขต 1 ฝาก
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ขอบคุณอย่างวันนี้ ยกตัวอย่าง เขาโทรมาขอบคุณที่ทางกองช่างของพวกเรา ซอยไทย
ประทานจากหลังเทศบาลไปชุมชนหนองลุมพุก ซึ่งตรงโค้งหน้าบ้านอาจารย์โจมรรถ 6 ล้อ 
วิ่งสวนกัน แต่ทีนี้ช่วงนั้นฝนตกหนักรถลงไปก็ทำให้เป็นหลุมใหญ่กลัวจะเกิดอันตราย ท่าน
ก็โทรมาหาผม ผมก็นำเรียนไปยังทางท่านรองกฤษฏ์ รองฝ่ายกองช่าง แล้ววันนี้ไปทำให้
เรียบร้อย ท่านก็โทรมาขอบคุณผม ผมก็เลยบอกว่าผมจะขอนำเรียนขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และกองช่าง ส่วนอีกเรื่องที่ชาวบ้านฝากมาก็ที่ชุมชนกก
แดงข้างศาลาชุมชนพ่ีน้องติดโควิดหายแล้ว ผมก็ประสานกับท่านรองปิงให้เข้าไปฉีดพ่นยา
เพ่ือความปลอดภัย และก็ซอยยิ่งยง ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ของเราเอง ส่วนหนึ่งเขาก็ลง
เฟสขอบคุณด้วย ว่าบอกปุ๊บเราดำเนินการให้ สิ่งที่เขายังเข้าไม่ถึงอย่างโครงการทำทันที 
และหลาย ๆ ส่วน และขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ เขตเลยครับ พวกเรามีอะไร
ประสานกันไม่ว่าจะเป็นท่านธัชทร หรือสท.ไก่ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ ท่านก็เป็นคน
ที่ช่วยดูแล ทั้งท่าน สท.สมมาศด้วยที่อยู่ในเขต 1 สท.ละออมีอะไรก็มาคุยกัน ส่งให้กัน
ประสานกัน ท่านนิว ัฒน์ ท่านก็เป็นผู ้ใหญ่ครับ  ท่านก็ประสานและก็ช ่วย ๆ กัน             
กองสาธารณสุขฯ ก็ทำงานแบบรวดเร็วเหมือนที่ท่าน สท.ไก่ ได้พูด กองช่าง งานของ
หัวหน้าสำนักปลัด งานป้องกัน งานเทศกิจก็สุดยอดในการทำงานนะครับ คือทุก ๆ ฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการทำโครงการทำทันทีหรือเทศบาลยุคใหม่ ที ่พวกเราช่วยกันผลักดัน
โครงการต่าง ๆ นี้ บางครั้งอาจจะไม่ทันใจ แต่ว่าเราก็ต้องทำ เพราะมันมีงานหลาย ๆ ด้าน 
ผมก็บอกชาวบ้านให้เข้าใจ พี่น้องก็ฝากขอบคุณมาก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดี เหมือนที่ท่าน     
สท.ไก่ ท่านพูดว่าทุกอย่างดี พวกเราร่วมมือช่วยกัน เห็นท่านนายกเทศมนตรี เห็นท่าน
ผู้บริหารลงพื้นที่ไม่ว่าน้ำท่วมอะไรต่าง ๆ ช่วยเหลือกันครับ มีเสียงบ้างก็ธรรมดา อาจจะ
ถูกใจไม่หมดทุกคน ท่าน สท.คนไหนว่าง คณะผู้บริหาร แม้กระทั่งข้าราชการประจำไม่ว่า
จะเป็นท่านปลัด ท่านรองปลัดหรือ ผอ.กอง ผมก็เห็นในเฟส บางทีผมก็ไม่ได้ไปร่วมนะครับ 
ติดกิจกรรม เชื่อได้เลยเสาร์-อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาไม่มีใครได้กลับบ้าน ท่าน ผอ.ต่าง ๆ ที่อยู่
ร้อยเอ็ด อยู่ศรีสะเกษก็ไม่ได้ไป อาจจะกระทบกระเทือน ไม่ได้ไปหาลูกหาเต้านี้ละครับ คือ
จิตใจในการทำงานบริการเพื่อพี่น้องประชาชน มีทุกข์ก็ร่วมทุกข์มีสุขก็ร่วมเสพด้วยกัน  
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมมาศ  สันคำ ครับ  
น.ส.สมมาศ   สันคำ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ ดิฉัน นางสาวสมมาศ  สันคำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 เสียงขอบคุณ 

จากประธานชุมชนทั้ง 38 ชุมชน เพราะว่าอีก 1 ชุมชน เราละไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะ เรื่อง
กองทุนชาวฌาปนกิจชุมชนของประธานชุมชน 10,000 บาท ประธานชุมชนฝากขอบคุณ
มายังท่านนายกประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร และคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมไปถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประธานชุมชน ซึ่งส่วนนี้เราไม่
เคยมีการเยียวยาแบบนี้ ทางประธานชุมชนก็เลยฝากมา และก็ขอขอบคุณอีกครั ้งหนึ่ง   
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประธานชุมชน ดิฉันก็ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านสมมาศ   สันคำ  เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านละออ  บุญส่ง ครับ 
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นายละออ   บุญส่ง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ กระผม นายลออ  บุญส่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นความสำคัญของพนักงานจ้างที่ปรับค่าแรงให้ไม่
มากก็น้อย เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านละออ   บุญส่ง  เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  
นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ จริง ๆ วันนี้วาระอ่ืน ๆ ในส่วนของผมเองไม่มี แต่พอดีได้รับ 

การขอให้ได้อภิปรายจากท่านพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรร ต้องขออนุญาตท่าน
เอ่ยถึงท่านสักนิดนึงคือถ้าไม่มาอภิปรายเดี๋ยวไปเจอพวกท่านก็ไม่รู้จะตอบท่านอย่างไร คือ 
ด้วยความห่วงใยท่านก็ฝากมาให้อภิปรายอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ เรื่องกรณีที่มีปัญหา
เรื่องน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ซึ่งท่านเองก็ได้ตั ้งข้อสังเกตว่าปีนี้ฝนตกชุกมากและก็
ค่อนข้างจะตกมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในถนนหลายสาย 
อันนี้ผมจะไม่ร่วมถึงลำห้วย อันนี้ต้องขอชื่นชมทางคณะผู้บริหารก็ใส่ใจดูแลพ่ีน้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของประสานกับ ปภ. ก็ดี เรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินเบื้องต้น อันนี้ ก็
ต้องขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างนี้ก็คือท่านบอกว่า ณ วันนี้ท่าน
ไปมองถึงเรื่องเดิม ๆ เมื่อประมาณสักเกือบ 10 ปีที่แล้ว ท่านเคยถามว่าในอดีตในช่วงที่
ท่านนายกลิขิต กสิกิจวรกุล ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  และในยุคนั ้นก็จะมีท่าน
ประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร และผม เป็นทีมผู้บริหารในช่วงนั้น ท่านก็เลยฝากมาถามว่าท่านจำ
ได้ว่าในอดีตทางเทศบาลเคยมีการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งเมือง ซึ่งในครั้งนั้นผมก็เลยกราบ
เรียนท่านว่าการลอกท่อในครั้งนั้นเราได้มีการจัดจ้างบริษัทที่เขามีประสบการณ์และก็ทำ
ธุรกิจดำเนินอาชีพหรือดำเนินกจิการในเรื่องของการขุดลอกท่อระบายน้ำจริง ๆ ซึ่งในอดีต
การขุดลอกท่อระบายน้ำนี้ก็เป็นการไปจ้างบริษัทดังกล่าว ซึ่งเขาทำธุรกิจด้านนี้อย่างที่ผม
เรียนให้ทราบก็ปรากฏว่ามีการขุดลอกก็เริ่มตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงประมาณสักตีสี่หรือตีห้า 
ปรากฏว่า 3 วันนี้เขาขุดลอกทั้งเมืองเลย ท่อระบายน้ำซอยเล็กซอยน้อย ท่อเมน ท่อถนน
สายหลัก มีการขุดลอกไปแล้ว ส่งมอบงานเสร็จ เราไปตรวจสอบ ปรากฏว่าวัสดุเศษต่าง ๆ 
แม้กระทั่งเหรียญสตางค์เหรียญบาทเหรียญห้านี้ไม่มีเหลือเลยนะครับ ดูดขึ้นมาหมดเลย 
และปรากฎว่าในการลอกท่อและดูดท่อในครั้งนั้นก็คือเราอยู่ มาเป็นสิบปีน้ำไม่เคยท่วม
เมือง ท่านก็เลยเสนอแนะว่าลองหารือกับทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่าน
คณะผู้บริหารดูสิว่าถ้าเป็นไปได้นี้มันก็นานมาก เพราะฉะนั้นรถดูดโคลนที่เรามีทุกวันนี้มัน
ก็ทำได้แค่ปากฝาบ่อพักเข้าไปได้อย่างมากก็ไม่เกิน 3 – 5 เมตร เพราะฉะนั้นตะกอนดิน 
โคลน และก็เศษมันก็จะไปฝังตัวอยู่ในบริเวณที่เครื่องจักรเข้าไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นก็ท่าน
ฝากมาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองหารือกับทางผู้บริหารและสภา ถ้าเห็นชอบนี้ก็คิดว่าน่าจะ
ดำเนินการในส่วนนี้ โดยตั้งเป็นงบประมาณและก็นำเสนอสภาในโอกาสต่อไป อันนี้ คือ
เรื่องดี ๆ ที่ท่านฝากเข้ามา ส่วนเรื่องที่ 2 ที่ท่านฝากเข้ามาอีกเรื ่องหนึ่งก็คือเรื่องของ
การจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หน้าสถานศึกษาก็คือถนนเส้นหน้าเทศบาลนี้ ท่านก็เลย
หารือว ่าเป็นไปได้นี้  ที ่ด ินในซอยประปา 1,2,3 ก็ดีท ี ่ เป ็นของเอกชนหรือเป ็นที่
สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นไปได้ไหม ณ วันนี้จะไปขอความร่วมมือ ขอใช้พ้ืนที่
ว่างเปล่าเป็นที่อาจจะจอดรถในที่นี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นรถตู้ รถโดยสาร รถประจำ
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ทางหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการนำรถไปจอดรอเวลาที่จะต้องมารับเด็กนักเรียนทั้งในช่วง
เช้าและช่วงเย็น ซึ่งในอดีตสมัยผมอยู่ผมก็ให้ ผมโชคดีนะครับ ในอดีตก็เป็นทั้งผู้บริหาร 
เป็นทั้งประธานกรรมการวัดจันทรประสิทธิ์ ก็ได้ให้รถตู้ของเอกชนก็ไปจอดอยู่ตรงโน้น ไป
จอดที่โน้นพอถึงเวลาใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเลิกก็ให้นำรถออกมาและก็มีการนัดหมายกับ
นักเรียนในโซนต่าง ๆ ไว้มันก็จะเป็นการประหยัดเวลาและการจราจรก็จะไม่ติดขัดเหมือน
อย่างทุกวันนี้ อันนี้ก็คงจะมอบท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารลองหาโอกาส
หรือลองวางมาตรการดูว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระในเรื่องของการจราจรติดขัดในชั่วโมง
เร่งด่วนไม่ว่าเช้าหรือเย็น พอดีก็เป็นเรื่องที่มีพระคุณเจ้าฝากมานะครับ ส่วนเรื่องที่ผมจะ
อภิปรายเองก็คงไม่มีก็ขอรบกวนเวลาสภาแค่นี้ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ ในส่วนวาระอ่ืน ๆ ทางเขต 1 ได้อภิปรายครบ 
ประธานสภาเทศบาล  ทั้ง 5 ท่าน ต่อไปผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านได้ตอบข้ออภิปรายของ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 5 ท่าน ของเขต 1  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนของเขต 1  

ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่านที่ได้เห็นใจ และก็สอบถามเรื่องต่าง ๆ ผม
ว่าเป็นเรื่องที่ดี พวกเราก็ได้รู้พร้อมกัน ท่านแรก ท่านธัชทรก็เรื่องแอพพลิเคชั่นทราฟฟ่ี
ฟองดูว์ก็เริ่มได้ใช้ที่แจ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ ตอนนี้ทุกกองเป็นอันว่าทำความเข้าใจใน
ระบบนี้ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกว่ากลัวโหลดตรงนี้เราก็เตรียมพร้อมว่าตอนนี้
เราเพียงพอไหม ช่วงนี้เราพออยู่ แต่ข้างหน้าตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน สท.ไก่ 
ได้ว่านี้ โดยเฉพาะกองช่างกับกองสาธารณสุขฯ นี้จะรับเรื่องมากตรงนี้เราก็เตรียมการไว้
อยู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วงก็ขอขอบคุณ ในส่วนเรื่องถนนเจ้าเงาะเราได้ติดตาม
กันมาโดยตลอด ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อย ตอนนี้คาดว่าไม่สุดสัปดาห์ก็ต้นสัปดาห์หน้า ตอนนี้
อยู่ในส่วนของใบรับรองวัสดุ เพราะว่าต้องมีใบรับรองวัสดุมาก่อนถึงจะเข้ามาดำเนินงาน
ได้ คิดว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะเห็น เพราะว่าเราได้มีการเตรียมการ เมื ่อวานก็มีการ
วางแผนคุยกับทางกองช่าง ถ้าสมมุติถนนเจ้าเงาะเขาจะมาทำในวันพฤหัสบดี วันจันทร์เรา
ต ้องไปดำเน ินการยกฝาท่อร ิมฟุตบาทข้างอำเภอก่อนก็ใช ้เวลาประมาณ 3 วัน 
เพราะฉะนั้นการทำงานเขาถึงไม่สะดุดกับในส่วนที่สองก็ไม่น่าเกิน 2 วันนี้ก็จะให้ทางกอง
ช่างหรือประชาสัมพันธ์เราไปแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องสองฟากฝั่งซ้ายขวา ใครที่ทำเทคอนกรีต
ขึ้นบนบ้านจะแจ้งให้ทราบ แล้วเราก็จะไปทำการสกัดออกก่อนเก็บออกให้หมดก่อน 
เพราะไม่งั้นการปูยางแอสฟัลท์ติกเดี๋ยวพื้นผิวจะไม่ได้เท่ากำหนดที่เรากำหนดไว้ ผมคิดว่า
ถ้าเราปูแอสฟัลท์ติกลงไปแล้วนี้ บางทีนี้จากฟุตบาทคืบหนึ่งก็จะเหลือครึ่งคืบตรงนั้นมัน
ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ไปบอกพ่อแม่พี่น้องในเขตเลย 
ผมว่าอาทิตย์หน้านี้น่าจะมีการขยับเขยื้อนกันแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ว่าใบรับรองวัสดุที่แรก
เขาจะขอเข้ามาทำ ผมบอกไม่ได้ ถ้าใบรับรองยังไม่มายังทำไม่ได้จนกว่าใบรับรอง แล้ว
หลังจากเขาเข้ามานี้ก็จะมีการพูดคุย เข้าไปดูอุปสรรคถนนเส้นนี้มีอะไรบ้างให้ไปคุยกันให้
เคลียร์คิดว่าอาทิตย์หน้าปลายสัปดาห์น่าจะมีการดำเนินการนะครับ กองช่างถนนเจ้าเงาะ 
ในส่วนเรื่องอาคารศูนย์ไต เรื่องค่าวัสดุก่อสร้างนี้ปรับเปลี่ยน 2 ครั้ง 3 ครั้ง แจ้งให้ท่าน
ทราบเลยงบประมาณที่เราตั้งไว้  8  ล้านบาท ราคากลางความเป็นจริงตอนนี้มันตก    
8.4 ล้านบาท ผมคิดว่างานนี้เขาก็ฟันกัน ตัดราคากันก็ดูกันก็เหมือนที่ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ 
ได้ถามอาคารเก็บพัสดุของกองคลัง  ขนาดตั้งไว้ 8 ล้านบาท ตอนนี้ปรับ 2 ที หลังคาซี
แพคเหมือนเดิม ตกประมาณ 8.4 ล้านบาท อันนี้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ ตอนนี้อยู่ใน
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ขั้นตอนกำลังจะหาผู้รับจ้าง เพราะมีปัญหาเรื่องวัสดุ ที่แรกก็ว่าจะปรับเป็นหลังคาอย่างอ่ืน
ก็เลยกลัวมีปัญหาก็เลยเหมือนเดิมเลยแจ้งให้พวกท่านได้ทราบ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน
น้ำท่วมนี้ที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ถามซอยประปาเป็นอย่างไรอะไรแบบไหน 1/7 
ตอนนี้นี่กรมผังเมืองที่กรุงเทพเขาได้ประกาศหาผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอพัสดุ
กลาง ตัวเงินมาปั๊บเขาก็เรียกบริษัทไปเซ็นสัญญาทันที คิดว่างบประมาณ 220 ล้านบาทนี้ 
จะเป็นงบอุดหนุน 3 ปี โดยเฉพาะน่าจะหมดฝนเขาถึงจะมาเริ่มลงมือทำ เดือนตุลาคมไป 
ในส่วนตรงนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบ งานนี้งบประมาณมาเรียบร้อย ร้อยเปอร์เซ็นต์ รอแค่
คลังแจ้งอนุมัติเงินปั๊บ เขาก็เซ็นสัญญา เพราะตรงนี้เราได้ติดตามกันตลอด โดยเฉพาะถนน
มนตรีที่เป็นครหาฝนตกปั๊บน้ำท่วมนี้ตรงสี่แยกร้านอาหารบ้านไผ่หรือตรงหน้าบ้านเสี่ยแย้  
ตรงนี้จะมีบ่อกลางถนนเลยลงไปตลอดจนออกไปชุมชนศรีหมอนเลย เพื่อรับน้ำโดยตรง 
หนึ่งเส้นที่มีการประมาณเข้ามาใหม่ เส้นที่ 2 ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วงซอย
ประปาตรงนี้จะมีท่อยิงฝังใต้ถนนเราเลยจะรับน้ำประปา 1,2,3 หนองลุมพุกแล้วยิง
ออกไปทางร้านมดยิ ้ม และจะออกไปห้วยลำราง ในส่วนที ่ 3 ก็เป็นห้วยจิกก็จะเป็น
ลักษณะเปิดห้วยวางรังแกเตรียนขยาย แต่ก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา
นี้ฝนตกระบายออกไม่ทันทำให้ศาลเจ้าบางส่วน โนนสว่างบางส่วน และหมู่หนึ่งพัฒนา น้ำ
เอ่อน้ำล้นตรงนี้ก็ตั้งแต่สมัยที่แล้ว ตั้งแต่พายุโพดุลก็เป็นในส่วนของผัง เมืองจังหวัดก็มีมติ
ว่าต้องขยายสะพานตรงมิตรภาพให้มีช่องน้ำระบายมากขึ้น ช่วงพายุโพดุลตอนนั้นนี้
ระบายน้ำออกได้หนึ่งวินาทีนี้ 120 แต่น้ำเข้า 400 ตอนนั้นท่วมมหาศาลเลย รถไฟรางคู่
ก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน เป็นตัวขวางทางน้ำ แต่เราก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็เลยชี้แจงให้ท่านได้
ทราบ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องสุขาภิบาล 9 นี้ โครงการได้เอาเข้าแผนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วง ในส่วนตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ส่วนถนนข้างโรงรับ
จำนำนี้ก็มีแผนอยู่ว่างบปี 2565 ถ้าเราอนุมัติเรียบร้อยนี้ ผมก็จะเจียด งบประมาณ
บางส่วนเข้าไปปรับปรุง หลังจากถนนเจ้าเงาะเราทำสำเร็จเรียบร้อย เราจะไม่จ ้าง
ผู้รับเหมา เราก็จะไปหาซื้อวัสดุแล้วเราก็จะมาเขี่ยแล้วเราก็จะบดเอง เพราะรถบดคันที่เรา
จอดท้ิงไว้นี้ผมเข้าไปดำเนินการซ่อมแซม เพราะว่าเช็คแล้วรถใหม่คันหนึ่ง 3 ล้านกว่าบาท 
อินซาไกรเราซ่อมไป  2  แสนกว่าบาท เลยคิดว่าคุ้มกับค่าซ่อม ถนนข้างโรงรับจำนำที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ ผมว่าก็ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปหลังจากถนนเจ้าเงาะเสร็จ ผมก็จะ
ปรึกษาหารือพวกท่านอีกละ เพราะว่ามันเป็นถนนฟ้องร้องกันเหมือนกับถนนเจ้าเงาะ เรา
ไม่ได้ทำเป็นโครงการเราทำเป็นปรับปรุงพื้นผิวจราจรมันแหลม ๆ อยู่ เหมือนกัน ผู้กองจู้ก็
ขอบคุณที่ให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ของเรา ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่นี้ทำงานหนักจริง ๆ 
ยกเว้นวันไหนฝนตกนั้นแหล่ะเป็นวันพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนี้หญ้าเกิดเร็วมากจนรองปิงขับรถเกาหัวเลย ถามผมว่านายก
ทำไมหญ้ามันเกิดเร็ว ผมบอกฝนมันตกไงไม่เหมือนเรารดน้ำนะ น้ำประปารดน้ำหญ้าเกิด
ช้านะ แต่ถ้าน้ำฝนตกลงมานี้หญ้าเกิดเร็ว อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติทางเจ้าหน้าที่ก็
พยายามทำเต็มที ่ โดยเฉพาะท่าน สท.สมมาศ ที ่ขอบคุณ เพราะตรงนี ้ไม่ใช่แค่คณะ
ผู้บริหาร ผมว่าสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด พวกเราด้วยกันนี่แหละเป็นหน้าเป็นตาด้วยกัน 
ตรงนี้ถือว่าเป็นการเกริ่นแล้วพวกเราเอามาปฏิบัติ อันไหนเราพอหยิบยื่นช่วยดูแลประธาน
ชุมชนได้เราก็จะดูแล ยอมรับอยู่ว่าประธานชุมชนเราทำงานนี้ไม่มีเงินเดือนค่าตอบแทนทำ
ด้วยจิตอาสา แต่ถ้ามาเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องหยิบยื่นเข้าไปดูแลพวกเขา ตรงนี้ก็เป็น
หน้าที่อยู่แล้ว ของท่าน สท.ละออ บุญส่ง ที่ชมเชย ขอบคุณ เพราะเราเห็นใจนะครับ ว่า
เราเข้ามาปีแรกลูกจ้างเงินเดือน 8,000 บาท ได้คุยกับฝ่ายประจำมากพอสมควรขยับมา 
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8,300 บาท แล้วโดยเฉพาะปี 2565 นี้ก็ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการ
กองคลัง ผมว่าเรามีมตินะ ต้องขยับให้เขา 200 บาท เป็น 8,500 บาท ถ้าเงินเราเข้าเต็ม
แม็ก โดยที่งบประมาณเราไม่ขาดนี้ จริง ๆ เราจะดูแลถึง 9,000 บาท แต่บังเอิญว่าเงิน
เราไม่เข้า ปีนี้ก็ต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นใจราชการ ปีนี้งบครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
ของทุกกองแทบไม่มีเลย เพราะว่าเราเอางบประมาณ 4 โครงการเข้ามานี้งบประมาณเพ่ิม
อีก 2 ล้านบาท แล้วเงินปีนี้เราก็ไม่เข้าเหมือนเดิม แต่ก็ยังดีอยู่ว่าเราเก็บภาษีจาก 2 ปี ที่
แล้วได้ 800,000 บาท 900,000 บาท ปีนี้เราเก็บน่าจะถึงหลัก 5 ล้านบาท หรือ 6 
ล้านบาท ทะลุก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเราดูแลเลี้ยงตัวเราเองได้ ส่วนท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ที่
ระบบลอกท่อ ผมก็เห็นด้วยก็อาจจะมีการพูดคุยกับทางสมาชิกสภาเทศบาล เพราะว่า
งบประมาณนี้เราแทบไม่มีเลย เดี๋ยวเรามาลองดู จริงอยู่เรามีรถดูดโคลนไหม (มี) แต่รถดูด
โคลนเราคันเล็กแค่ 3 คิว ดูดได้ก็แค่บ่อพัก เอ่อบริษัทที่เขามาลอกท่อให้สมัย 10 ปีที่แล้ว
นี้เป็นบริษัทใหญ่ ซึ่งเขามีรถดูดโคลนขนาด 12 คิว รถสิบล้อเลย  เขาสามารถล้วงดึง    
เขาเรียกขี้ดินระหว่างท่อต่อท่อดึงได้แรงดันสูง แล้วเขามีพนักงานเข้าไปดึงลากตามท่อ 
ตรงนี้ก็เห็นด้วย เพราะว่าไอ้เรามีรถคันเล็ก ๆ ก็ได้แค่ทำ ปจว. แค่นั้น เอามาดูดสร้างภาพ
นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ถ้าจะมาล้วงลึก ๆ นี้ทำงานลำบาก เพราะว่ารถดูดโคลนของเรานี้ซ่อมที
หนึ่งนี้งวดนี้ซ่อมไปแสนกว่าบาทอีก อะไหล่แพงมากเลย เพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนี้มันมี
ระยะเวลา ประเภทซีล ซีลนี้พอสองปีปั๊บเรียบร้อยเลยมันแข็งตัวปั๊บรั่ว ๆ เราก็ไม่ฝืน บอก
ลูกน้องว่าไม่ฝืนถ้ารั่วก็จอดทำทันที เพราะฉะนั้นปั๊มไฮดรอลิกแต่ละตัวราคาแพงมาก
เหมือนที่ซ่อมรถแม็คโครเฟืองสวิงเอวน็อตคลายไม่รู้ก็ใช้กันเรื่อย ๆ น้ำมันรั่วจนซ่อมหมด
ไปเยอะเหมือนรถขุดหน้าขุดหลัง รถแคทตั้งแตพ่่อใหญ่ต้อน จนพ่อใหญ่ต้อนก็ข้ึนสวรรค์ไป
แล้ว ซีลกระบอกรั่ว รั่วก็ใช้ ๆ จนน้ำมันในถังน้ำมันไฮดรอลิกหมดจนปั๊มไหม้ ซื้อปั๊มใหม่ลูก
ละ 90,000 กว ่าบาท ผมก็ให ้ช ่างไปตีปลอกเอาก็หมดแค่ 30,000 กว ่าบาท 
เพราะฉะนั้นนี้ก็เห็นใจทางกองช่างว่าเข้ามาเราใช้เครื่องจักรกลมากจริง ๆ จนรถนี้เสีย 
แล้วงบประมาณก็มีน้อยก็ขอบคุณท่านรองนิวัฒน์นะครับ ที่หลวงพ่อบัวทองยังคิดถึงวัน
เก่า ๆ ที่สมัยก่อนที่เรามาดึงกันก็คิดอยู่ว่าเราต้องทำกิจกรรมนี้ไม่งั้นเราเอารถเราไปทำนี้
ผมว่าเดี๋ยวมันเสียทีนึงหมดสามแสน สี่แสน ห้าแสนบาท มันจะเปลืองมากกว่าที่เราไปจ้าง
เขาก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 6 ท่านเลยของเขต 1  ขอบคุณครับ อีก
ที่หนึ่งลืมไปที่จอดรถที่ท่านเกริ่นไว้ ตอนนี้นี่เรามีการพูดคุย โดยการประสานงานของคุณ
สุภาภรณ์ ผมได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าของที่ข้างโรงเรียนมหาไถ่ก็เชิญท่านอยู่ ว่าหลังจากเรา
ประชุมงบประมาณเสร็จเชิญขึ้นมาแกก็บอกแกจะขึ้นมาเที่ยวด้วย แกเป็นข้าราชการ
บำนาญแกก็บอกแกลงไม่ได้ขึ้นมาบ้านไผ่ก็ได้ขึ้นมาที่ข้างมหาไถ่นี้หนึ่งไร่กว่า ๆ จะให้เรา
ทำเป็นที่จอดรถถึงเวลานั้น ผมอาจจะเชิญพวกท่านไปร่วมดู เพราะตรงนี้ถ้าทำเป็นที่จอด
รถปั๊บเวลาตอนเย็นหรือตอนเช้ารถติด ๆ นี้มันสามารถออกคุ้มจัดสรรได้ ตรงนี้เราได้
ประสานงานเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ     

นายชานล  ธนระพีโชติ             ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ ที่ได้ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เขต 1 ในวาระอ่ืน ๆ ผมฝากท่านนายกเทศมนตรี ผ่านผู้ควบคุมงานถนนเจ้าเงาะนิดนึง  

ถ้าผู้รับเหมามาทำงานก็กำชับเรื่องร่องระบายน้ำรอยต่อระหว่างฟุตบาท บางทีผู้รับเหมา
เขาปูยางเขาไม่เจาะ เขาไปปิดทางน้ำเลยก็ฝากผู้ควบคุมงานด้วยทางกองช่างช่วยดูด้วย
ท่านผู้อำนวยการกองช่าง เพราะถ้าน้ำไม่มีที่ระบายลงมันจะขังหน้าถนนเลยทีนี้ อันนี้ฝาก
ท่านนะครับ ในส่วนถนนเจ้าเงาะที่จะดำเนินการต่อไป  วาระอื่น ๆ ลำดับต่อไปก็จะเป็น
ของ เขต 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม ่
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ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
นายจิรนันท์   เกียรติชัยพัฒน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ ผมจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  อุทกภัยที่ผ่านมาหนักมาก 

ที่เขต 2 ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ เขต 3   
เขต 1 ด้วยนะครับ ที ่ร ่วมกัน ช ่วยเหลือกัน ในการช่วยเหลือประชาชนก็มีท ่าน
ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกท่าน ที่เข้าร่วม กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง ป้องกันสาธารณภัย ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนก็ขอขอบคุณ
มากที่ทำงานด้วยความขยันขันแข็งประชาชนได้รับประโยชน์ในการที่พวกเราได้ช่วยเหลือ
ในครั้งนี้ แต่สิ่งที่จะต้องแก้ไขมีนิดหน่อย เรื่องอาหารการกินคือเราบริการยังช้าไปนิดนึง 
การเปิดครัวพักคอยของวันนี้ ผมคิดว่าดีมาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุทกภัยครั้งต่อไปขอให้
ท่านผู้บริหารเปิดครัวพักคอยเลยครับ เพราะการสั่งอาหารตามร้านกว่าจะได้มา สั่งตอน
เก้าโมงเที่ยงกว่า กว่าจะระดมกันให้มาครบตามจำนวน ซึ่งมันใช้เวลามากเสียเวลา ซึ่ง
ประชาชนเขารอ บางครั้งเขาก็มีอารมณ์ บอกว่าเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราประสาน
ไปแล้ว เราก็รู้อยู่ว่ามันมีสิ่งที่เราทำไม่ได้ แต่ถ้าเราเปิดครัวพักคอยเอง ผมว่าระดมกำลังกัน
ไม่ถึง 2 ชั่วโมง อาหารคงจะครบทุกคนได้รับการเยียวยาทั่วถึงก็ขอฝากท่านผู้บริหารว่า
ครั้งต่อไปถ้าเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยอะไรต่าง ๆ นี้เทศบาลเราต้องพึ่งตัวเองก่อน เพราะ
การเปิดครัวพักคอยนี้ผมว่าได้ฉับไวมากเรื่องอาหารครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านจิรนันท์   เกียรติชัยพัฒน  เขต 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ  
นายประเสริฐ   เอราวัน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ เรื่องแรกที่เขาฝากผมมานี้ เฮียอ้วนฝากเรื่องถนนข้างสำนักงานเพื่อไทย ทางเข้า 

วัดป่าชัยวารินทร์ถนนชำรุดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน สิ่งนี้ท่านผู้บริหารที่เคารพครับ ผมเคย
อภิปรายมาหลายครั้งแล้ว ถึงวันนี้ก็ยังมีหนังสือตัวน้อย ๆ มาหาผมอีก ไม่ไปดำเนินการให้
เขาเลยมันหมายความว่าอย่างไร ถามว่าพี่น้องประชาชนชาวชุมชนที่อยู่ละแวกนั้นนี้เขา
เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคลองชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นห้วยทราย เขาเดือดร้อนจริง ๆ แล้ว
โดยเฉพาะข้างสำนักงานพรรคเพื่อไทย แขกไปใครมาเขาก็เห็น ผมก็เคยอภิปรายแล้วว่า
สมควรที่จะไปทำนะ จนถึงวันนี้ก็ยังมีหนังสือมาแบบนี้อีก ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าตรงนี้นี่
ตอนนี้ก็คงจะอย่าละเลยนะครับ ท่านรองกองช่างอย่าเพ่ิงง่วงนอน มีอีกหลายเรื่อง แต่ก่อน
อื่นครับ ผมขอขอบคุณและชมเชยท่านรองวรพล ที่ผมอภิปรายไปเรื่องชุมชนพระธรรม
สาร เรื่องร่องระบายน้ำมีทั้งหมด 47 ฝาท่อ แต่ตอนนี้ทำไปแล้ว 11 ฝาท่อ ที่เหลือบอก
ว่าไม่เกินเดือนธันวาคมนี้แน่นอน เสร็จแน่นอนครับ ผมก็ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะ
ครับ แต่ก็คงจะได้แน่นอน เพราะว่าท่านรับปากแล้ว ท่านเป็นคนทำงานจริง ๆ วันนี้ได้
รับคำชมเชยยกย่องคณะบริหารทุกคนขึ้นมาอภิปรายนี้ยกย่องทุกคน ผมก็อดยกย่องไม่ได้ 
แต่เรื่องที่ผมจะอภิปรายเรื่องแรก เรื่องศูนย์ฟอกไตทางสมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติ
งบประมาณมีมติแบบนั้นเรียบร้อยแล้ว และผ่านฉลุย แต่ถามว่าจะดำเนินการหรือจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นเรื่องของคณะผู้บริหาร แต่ตอนนี้ผมอยากทราบคณะผู้บริหารได้ดำเนินการ
เรื ่องนี้หรือยัง เรื ่องประชาคมชาวบ้านในชุมชนโนนสว่าง เรื ่องสิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย     
ซึ่งเป็นมลพิษ ผมได้ยินมาว่าชาวบ้านตรงนั้น เขาบอกว่าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ไม่ได้ 
สิ่งที่เขาควรระวังที่สุดก็คือเรื่องมลพิษ น้ำเสีย ซึ่งน้ำฟอกไตนั้นจะเป็นลักษณะไหนก็ไม่รู้ 
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มันเป็นมลพิษลักษณะไหนก็ไม่รู้  เพราะเขาไม่เคยมีศูนย์ฟอกไตอยู ่ ใกล้บ ้านเขา 
เพราะฉะนั้นตรงนี้คำนึงถึงว่าจะต้องไปทำประชาคมถามความคิดเห็นของเขาก่อน ก่อนที่
เราจะดำเนินการก่อสร้าง ผมฝากเรื่องนี้นะครับ เรื่องที่ 2 ท่านกฤษฏ์  ชัยมาตย์  ตั้งแต่
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลายปีงบประมาณ เราเคยอภิปราย เรื่อง ปรับปรุง
สวนสาธารณะโนนสว่าง เรื่องสวนสาธารณะข้างโรงเรียนเทศบาล ท่านบอกว่าได้งบมาแล้ว 
200 ล้านบาท ไม่ต้องห่วงตอนนี้เขาได้มาเพิ่มอีกแล้วเป็น 400 ล้านบาท ไม่เชื่อก็พรุ่งนี้
พวกผมประชุมซูมคุยกัน จนถึงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีการดำเนินการวัน
นั้นผมอภิปรายบอกว่าตอนนี้เราไลฟ์สดพี่น้องประชาชนอยู ่ทางบ้านเขาเห็นกันหมด      
ถ้างบประมาณมาจริง ๆ ก็รีบดำเนินการ ผมดีใจซะอีกที่บ้านเมืองเราได้งบประมาณมาใน
ลักษณะนี้ ผมดีใจครับ แต่ถ้ามันมีจริงก็สมควรที่จะดำเนินการมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็น
ดำเนินการเลยยังไม่เห็นการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เห็นทำอะไรสักอย่าง นั้นเรื่องที่ 1 เรื่อง
สวนสาธารณะ ท่านชี้แจงให้ผมรับทราบหน่อยว่าวันไหน เวลาใด เมื่อไหร่จะได้งบประมาณ
มาจริง ๆ เรื่องที่ 2 เรื่อง ขุดลอกลำห้วยท่านบอกว่าท่านได้มาแล้ว 400 ล้านบาท เผลอ 
ๆ ได้เป็น 600 ล้านบาท ทำเป็นช่วง ๆ ทำทั้งหมด 10 ช่วง แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยัง
ไม่มีการดำเนินการ เมือ่ 4 , 5 วัน ที่ผ่านมานี้ ผมเห็นทางคณะผู้บริหารของเราให้ทหารมา
ช่วยร่วมกันลอกลำห้วย แต่ไม่ไปลอกหรอกครับ เพราะว่าเครื ่องจักรก็ไม่เห็น ไปตัด
ต้นมะขาม แต่ไม่เป็นไรก็ดีครับ เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า ซึ่งตรงนั้นผมก็ผ่านไปผ่านมาผมก็เห็น แต่ข้อเท็จจริงแล้วการลอกลำห้วยนี้มันเป็น
เรื่องใหญ่ แต่เบื้องต้นการที่เราจะลอกลำห้วยเพื่อจะบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นก็คือต้อง
ลอกตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบน ไม่ใช่ว่าลอกข้างบน แล้วข้างล่างไม่ลอก เวลาน้ำมาไม่มาก 
น้ำมาพอดี ๆ นี้ชลประทานเขาปล่อยน้ำ น้ำล้นสปริงเวย์นี้ชุมชนศาลเจ้าก็น้ำเอ่อ มันไม่
ท่วมหรอกน้ำเอ่อ เพราะมันไหลไม่ทัน เพราะข้างล่างเราไม่ได้ลอกลำห้วย แต่ถ้าเราลอกลำ
ห้วยข้างล่าง โดยใช้งบประมาณของเราหรือคนงานของเรา พนักงานของเรานี ้ ไป
ดำเนินการลอกลำห้วยนี้ ผมคิดว่าน้ำมันก็คงจะไหลสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องรอโพดุล ไม่
จำเป็นต้องรอพายุหรอกครับ เพียงแต่ว ่าอย่าให้น ้ำมันท่วมขังอย ู ่ท ี ่ซอยศาลเจ้า 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมคิดว่าท่านคณะผู้บริหาร ท่านรองนายกฯ ฝ่ายกองช่าง ท่านกฤษฏ์  
ชัยมาตย์ ซึ่งรับปากกับผมว่าจะรีบดำเนินการตรงนี้ก็อยากจะให้ดำเนินการไปก่อน ก่อนที่
จะมีน้ำท่วม ผมคิดว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้จนไปถึงกลางเดือนกันยายน มีพายุมาอีกหลาย
ลูก พวกเราจะต้องรับในสิ่งนี้แน่นอนเป็นประจำ ที่เห็นท่วมสองสามวันที่ผ่านมานั้นเป็น
เรื่องปกติ เพราะผมอยู่ที่นี้ผมรู้ดีมันแบบมันเยอะเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็ลด แต่ต่อไปนี้มันไม่ลด 
ถ้าอยู่ในลักษณะนี้พายุมาเยอะ ๆ มามาก ๆ หลาย ๆ ลูกนี้ ผมคิดว่าคงจะช่วยพี่น้อง
ชาวบ้านไม่ทันหรอก เพราะฉะนั ้นตรงนี ้ช ่วยชี ้แจงหน่อยนะครับ ท่านรองกฤษฏ์          
เรื่องงบประมาณ 400 ล้านบาท 600 ล้านบาท มาทำสวนสาธารณะ เรื่องลอกลำห้วย 
400 ล้านบาท 600 ล้านบาท ทำเป็นช่วง ๆ 10 ช่วง ทำช่วงไหนก่อน อย่าไปพูดนะครับ 
บอกว่าตอนนี้ได้งบมาแล้วจะทำฝายกั้นน้ำอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ พูดเรื่องลอกลำห้วยก่อน  
ฝายกั้นน้ำ ฝายทดน้ำพูดทีหลัง เรื่องนี้ผมเปิดประเด็นตั้งแต่ปลายปี 2564 ตอนนี้ ก็ยัง
ไม่ได้ทำก็มีแค่นี้ ท่านนายกเทศมนตรี ช่วยให้ทั้ง 2 ท่าน ชี้แจงให้ผมได้รับทราบหน่อย 
เพราะพ่ีน้องประชาชนอยู่ทางบ้านเขาก็กำลังรับฟังอยู่ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ   เอราวัน  เขต 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร ครับ 
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นายพงษ์ดนัย   ไผ่เบญจพร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ กระผม นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับ 

เพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้พูดในวาระอื่น ๆ นอกจากยกยอดมาก็อยากจะขอบคุณคณะ
ผู้บริหารที่ทำงานกันรวดเร็ว ได้ประสานงานไปหา ปภ.ในวันที่เราได้เกิดน้ำท่วมในวันที่ 
22 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ประสานไปหา ปภ.จังหวัดได้นำรถแบคโฮมาช่วยตักผักตบ   
ซึ่งเราตอนนี้ได้ตักผักตบออกไปทั้งหมดแล้วก็ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นเกิดการน้ำขังได้
น้อยลง  อันนี้ผมต้องกล่าวขอบคุณทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น  สาขาเมืองพล หัวหน้าหนึ่ง นายพันธ์เลิศ  พรมมาตร์ ที่ได้ส่งรถแบคโฮ
มาช่วยเราในวันนั้น  ผมขอกล่าวขอบคุณท่านในสภาแห่งนี้  พร้อมด้วย ท่านพรพรหม 
จันทร์เจริญ  ที ่ได้เข้ามาช่วยดูแลประสานงานในวันนั ้น  ทั ้งท่านนายกเทศมนตรี          
ท่านรองนายกเทศมนตรีทั ้ง 3 ท่าน  ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล  และ
หัวหน้าฝ่าย วันนั้นก็อยู่กันครบ โดยเฉพาะงานป้องกันที่ เขาเหนื่อยกันมากที่ผมเห็นก็
อยากจะชื่นชมเขา และทางทีมป้องกันทั้งหมดทุกคน และในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา วันเสาร์
อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการท่วมขังอีกที่ชุมชนโนนสว่าง ชุมชนศาลเจ้าก็ลดลงแล้ว และก็
สะพานห้วยจิกก็เห็นการทำงานของทุกท่านคงเหนื่อยกันมากก็อยากจะชื่นชมทุกท่ านใน
สภาแห่งนี้ได้รับทราบกันนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  วันนี้เทศบาลก็มีการถ่ายทอดในการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลด้วย ท่านหัวหน้าป้องกันเมืองพลก็อาจจะนั่งฟังท่านอยู่ ทั้งท่านพรพรหม  
 เขต 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  
 ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร อีกรอบครับ 
นายพงษ์ดนัย   ไผ่เบญจพร  ขออนุญาตอีกรอบนะครับ จริง ๆ ผมจะพูดนานแล้วเรื่องนี้แต่ว่าพอดีผมเห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตนะครับ  และก็ท่านละออ  บุญส่ง ซึ่งท่าน 

มีความสูงมากกว่ามนุษย์มนาในห้องนี้ แล้วทีนี้ขาไมค์มันต่ำเกินไปเวลาท่านพูดก็จะอยู่
อย่างนี้ ซึ่งผมดูแล้วมันไม่ค่อยสง่างามถูกไหม ผมจึงอยากขอขาไมค์ให้ท่าน 2 คน นี้เป็น
เฉพาะพิเศษหรือถ้าทำได้ก็ทำทั้งหมดเลยปรับระดับได้อะไรอย่างนี้ มันจะได้ไม่ต้องมานั่ง
ค้ำโต๊ะยืนพูดอยู่อย่างนี้มันก็อยากให้สง่าผ่าเผยใช่ไหมครับ แบบยืนพูดแบบสง่าผ่าเผย
นิดนึงครับ ขอบคณุครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้นำเสนอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล จะให้คำตอบท่าน เขต 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา 
 เทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนอื่นก็ขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทั้งหมด ที่มีความเอาใจใส่ช่วยกันดู อันนี้ผมไม่ได้ว่าท่าน
ตำหนิถือว่าพวกเราช่วยกันดู ตัวผมเองหรือรองนายกฯ ก็ดูงานไม่ทั่วก็ต้องอาศัยพวกท่าน
นี้แหล่ะเป็นกระจกสะท้อน และพวกผมก็นำไปปฏิบัติก็อย่างเช่นท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ก็ได้ร่วมกับผมตลอดน้ำท่วมทั้ง 2 ยก เราทำงานไม่ได้คิดว่า
เหนื่อย และมันก็มีความสุข เรากับบ้านกันแต่ละครั้งนี้ 2 ทุ่ม 2 ทุ่มกว่า และก็งานลุล่วง
สำเร็จไปได้ดีก็จะมีบางบ้านงวดที่แล้วกวนจนพรพรหมได้ถึงมือผมออกจะขี้เหล้าหรือไม่ขี้
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เหล้าผมก็ไม่รู้ มาถามผมว่าบ้านน้ำท่วมไม่มีคนจะแจกไหม ผมบอกถ้ามีคนก็แจก ไม่มีคนก็
ไม่แจก ผมก็ตอบอย่างนี้ ผมก็ตอบถูกไหมละครับ มาถามผมอย่างนี้ ผมบอกรายนี้มาแปลก 
ๆ ผมบอกมีเท่าไหร่เราแจกหมดเลยก็เป็นเรื ่องที่ว่าเราต้องแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็
ขอบคุณเฮียนันท์ เพราะว่าผมดูแล้วนี้ ถ้าเราไม่เปิดครัวพักคอยนี้มันสิ้นเปลืองมากจริง ๆ 
ไม่ใช่ว่าเทศบาลเรามีเงินนะครับ บางเจ้าเราไปต่อรองเหลือกล่องละ 35 บาท 40 บาท 
บางเจ้าก็คิด 50 บาท วันหนึ่งนี้มื้อละ 250 – 280 กล่อง ท่านคิดดูถ้า 3 เวลา เท่าไหร่
คืนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าบอกหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้แม่บ้านเราไปยืมเครื่องครัวของ 
สท.สนธิ ชุมชนสมประสงค์ หม้อหุงข้าวไปยืมพุทธญาณ เมื่อคืนก็เลยทำแบบรีบ ๆ แต่ก็มี
ความสุข ไปถามร้านค้าอะไรก็ตอบสนองดี บอกนายกเทศมนตรีจะใช้เท่าไหร่บอกนะ อะไร
พวกนี้ คนบ้านไผ่ไม่ใจแคบ ถ้าเรื่องแบบนี้ช่วยเต็มที่กันหมด ในส่วนของท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน ทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ตรงนี้เรามีการเอาเข้าแผน
เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่พูดถึง เพราะว่าถนนเส้นนั้นตรงหัวโค้งพอเขาถมที่
ขึ้นมาปั๊บมันไม่มีแก้มลิงก็เอ่อทุกครั้งก็ให้ทางสำนักปลัดเทสบาล ให้ทางงานป้องกันเข้าไป
สูบน้ำ และให้กองช่างนี้ช่วงหนึ่งเอาหินคลุกไปเทขยายไหล่ทางเพิ่มอีกประมาณฟุตหนึ่ง 
30 เซนติเมตร เพราะยอมรับว่าเส้นนั้นถนนแคบจริง ๆ ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ดู ผมก็วิ่งไป 2 วัน/
ครั้ง 3 วัน/ครั้ง ก็เดือดร้อนแทนประชาชนเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ใส่ใจเหมือนแรก ๆ 
ที่ผมเข้ามานี้การทำงานมันอึดอัด เราเป็นเอกชนเรามีเงินเราควักปั๊บทำได้ปุ๊บ แต่พอมา
เทศบาลต้องมีการจัดการวางแผนเอาเข้างบประมาณกว่าจะได้อีก 1 ปี นี้ความล่าช้ามันอยู่
ตรงนี้ ในส่วนของเรื่องชุมชนพระธรรมสารเราก็ทำไปเรื่อย ๆ ก็บอกทางกองช่างอยู่ ตอนนี้
ทราบข่าวว่าทำไปได้ถึง 16 ฝาแล้ว ทั้งหมดมัน 30 กว่าฝา 39 ฝาหรือไงก็ทำไปเรื่อย ๆ 
พยายามเร่งถ้าไม่มีงานด่วนนี้เราก็พยายามเร่งทำให้มันจบเป็นจ๊อบ ๆ ไป ในส่วนของ
อาคารศูนย์ฟอกไต ถ้าท่านไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบ ไม่มีเงินช่วงแรก เงินมาเข้าตอน
ปลายเดือนเจ็ด ปลายเดือนเจ็ดถึงมีเงิน ไม่นั ้นงบประมาณ งบลงทุนที่เราจะทำถนน
หนทาง ไม่นั้นผมก็ออกแต่ต้นปีแล้วมันไม่มีเงินจริง ๆ รัฐบาลเรามาเข้านี้ปลายเดือนเจ็ด 
พอปลายเดือนเจ็ดเราก็มาตั้งต้นทำ ขบวนการมันเป็นขั้นตอนซึ่งยุ่งยากมาก และอาคาร
ศูนย์ไตนี้มันไม่ใช่ทำแบบสร้างบ้านธรรมดา สุดท้ายคณะกรรมการ ตรต.จะต้องเข้ามา
ตรวจว่ามันผ่านไหม อาคารทั้งอาคารเลยตั้งแต่ไฟฟ้า ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง 
ระบบการบำบัดน้ำเสียตรงนี้จะมีคณะกรรมการ ตรต.มาตรวจอีกชั้นหนึ่งอีกครับ ตรงนี้ก็
แจ้งให้ชุมชนชาวบ้านได้ทราบว่าเรื ่องน้ำเสียไม่ต้องเป็นห่วงมาตรฐานเขาสูงกว่าสร้าง
อาคารบ้านทั่วไป เพราะว่าตรงนี้พวกเราต้องไปดูด้วยกัน โดยเฉพาะท่านประเสริฐ เอราวัน 
นี้เป็นห่วงว่าชุมชน และท่านรองประธานสภาเทศบาลก็อยู่ตรงนั้น ผมว่าถึงเวลามีการ
ก่อสร้างนี้เราต้องไปดูด้วยกัน เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าตาของพวกเราจริง ๆ ในส่วนเรื่อง
สวนสาธารณะนั้นเป็นโครงการงบประมาณของผังเมือง ซึ่งถือว่าเรานี้โชคดี แต่ในส่วนของ
คุ้มโนนสว่างนี้ ผมว่ายังอีกประมาณงบปี 2570 งบที่เราจะได้ก่อนน่าจะปี 2568 ปลายปี 
2567 ต้นปี 2568 ก็คือหลังเทศบาลของเรา เพราะว่าตรงนี้เอาเข้าเรียบร้อยแล้วเพียง
แค่ปีหน้าเขาจัดสรรงบประมาณตรงนี้เป็นของผังเมือง ซ่ึงเรานี้ได้โอกาสถือว่าโชคดี ที่อ่ืน
ไม่ได้ เมืองพลไม่ได้ บ้านไผ่นี้ผมว่าเป็นอำเภอที่โชคดีหลาย ๆ อย่าง อย่างผังเมืองที่งบ 
220 ล้านบาท อันนี้เรื่องจริงแน่นอนได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอแค่กระทรวงการคลังนี้
เขาแจ้งมาที่ผังเมือง เขาก็จะเรียกผู้รับจ้างไปเซ็นสัญญาทำงาน ที่รองกฤษฏ์พูดนี้พูดให้
พวกเราฟัง พวกท่านอาจจะฟังผิดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ จริง ๆ โครงการนี้ตั้งแต่สมัยโพดุล
นี้ อาจารย์ก็ออกแบบไว้ระยะยาวเลย 400 กว่าล้านบาท จริงไหม จริง แต่เขาตัดเป็นช่วง
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ครับ เราได้เฟสแรกมา 220 ล้านบาท ก็เป็นงบอุดหนุน 3 ปี ไม่ใช่ทำปีเดียวเสร็จ อุดหนุน 
3 ปี ผมก็ยังรอคำตอบว่าเฟสไหนเป็นเฟสแรก เฟสสอง เฟสสาม เฟสแรกจริง ๆ ผมอยาก
ให้ทำถนนมนตรีก่อนมันเป็นหัวใจ เฟสสองก็สะพานดำ เฟสสามก็คือประปา 1,2,3 และ
ระบายน้ำหนองลุมพุกทั้งหมดไปลงทางร้านมดยิ้มออกห้วยอีกา แถวห้วยอีตู้ แถวบ้านพ่อ
ประสิทธิ์นี้แหล่ะ และก็ของท่านประดิษฐ์  ใจตรงนี้ก็มีการแก้ไขแบบตามที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลบอกว่าถ้าอย่างนี้เขาแก้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว เพราะว่าเดือดร้อนจริง ๆ ถ้าไป
ทำตรงนั้น ปิดซอยรถเข้าออกไม่ได้ ในส่วนนี้ก็ถือว่าเราเป็นอำเภอที่โชคดีก็เพิ่มเติมอีก
นิดนึง จริง ๆ แล้วน้ำจะไม่ท่วมต่อเมื่อมีการขยายสะพานมิตรภาพ ตอนนี้ ทางลอดน้ำนี้
ทางออกไม่เพียงพอ ผมก็แจ้งกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกอย่างไร เป็นงบพิเศษให้กับ
อำเภอบ้านไผ่หน่อย ซึ่งมันอยู่ในแผนของผังเมือง ผมก็เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมจะโทร
ตรงหาท่านแล้วท่านก็จะดำเนินความสะดวกให้เรา โทรประสานไป ปภ. ปภ.ก็มาปั๊บ โทร
ไป ม.พันหก ม.พันหกมีอะไรบอกเลย เขาก็มีหน่วยเฉพาะกิจมา เพราะว่ายอมรับว่า
เทศบาลของเรานี้ร่วมแรงร่วมใจ เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคน วันที่น้ำท่วมผมเห็น ผอ.
ผู้หญิงนี้หลาย ๆ คนโบกไม้โบกมือตอนเย็นไอ้เราในใจบอกไม่ใช่หิวข้าวหรอ แจกข้าวหมด
ตัวเองยังไม่ได้กิน ยังจำได้เลยเลี้ยวหน้าโรงเรียนกรุณาศึกษานี้ ผอ.คลังยื่นหน้าออกมายก
มือบ๊ายบายให้เรา ไอ้เราก็ยืนอยู่ตรงหน้าเต็นท์แม้หิวข้าวเกือบตายก็สุดท้ายแยกกัน เรา
ทำงานอย่างมีความสุขมันเลยไม่เหนื่อยก็ฝากนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เวลา
เราทำงานก็ให้พวกท่านไปเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อย เพราะว่าการที่เราจะไปเคลียร์ใน
ซอยศาลเจ้านี้มันไม่ง่าย ผมก็ขอรบกวนเที่ยวหน้าผมก็อยากให้ท่านประเสริฐ เอราวัน นี้
ช่วยลงไปด้วย ไปด้วยกันจะรู ้เลยว่าเราจะเจออุปสรรค เจออะไรบ้าง วันนั้น เราที ่สม
ประสงค์นี้ วันแรกเราทำเปิดช่อง วันสองกำลังลงแล้วฝนตกน้ำมาทีเดียวหนีขึ้นน้ำกันหมด 
ตรงนี้ก็จะเป็นโครงการระยะต่อไป เพราะว่าได้เช็คแล้วที่รกร้างที่ อยู่ข้าง ๆ นี้เป็นที่ของ
ร้านศิริบุ๊คเดี๋ยวจะคุยกับร้านศิริบุ๊ค เพราะว่าไอ้ตรงเป็นห้วยหายไป  ไอ้ตรงเป็นที่เขางอก
ออกก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับ ฝากนะครับ ทางท่านประเสริฐ  เอราวัน เพราะว่าท่าน
ช่ำชองในศาลเจ้ารู้จักผู้บุกรุกลำห้วยดี ใครเป็นใคร บางทีตัวผมเองหรือเฮียนันท์ลงไปคุยก็
ยังแบบจูงมือผมออก คุยกันแล้วมันไปคนละเรื่องแล้ว เหมือนหลังบ้านท่านประดิษฐ์  ใจ
ตรง  5 ครัวเรือน 19 คน อันนี้เขาไปแผนสูงเลย เขาร้องศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งตรงนั้นบุกรุก
ลำห้วยก็ไปร้องเรียนว่าไม่มีทางออก ไม่มีทางอะไร รองกฤษฏ์ได้คุยกับท่านนายอำเภอมี
นโยบายให้บุกรุกลำห้วยไหม ท่านนายอำเภอจะให้เทศบาลเราไปทำสะพานให้เขาอีกละก็
พูดกันติดตลกละครับ จริง ๆ ไม่มีนโยบาย แต่เราจำเป็นก็ต้องให้ความสะดวก ขอเสาไฟฟ้า 
12 เมตรมา ขอได้แต่ก็มองหน้ากันก็ไม่รู้จะเอาเข้าไปอย่างไร ผมบอกสุดท้ายเอาต้นยูคานี้
ละพอเบา ๆ และก็พอแบกกันได้ เราก็จะไปทำแบบสะพานเดินข้ามห้วยสักนิดนึงก็มีเรื่อง
แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ เพราะว่าปัญหานี้เรื้อรังจริง ๆ ถ้าฝนตกตอนนี้นี่แก่งละว้าน้ำล้น
สปริงเวย์แล้ว แสดงว่าน้ำเอ่อแล้ว พอน้ำเราลงไปปั๊บมันชะลอมันไม่เหมือนกับเดือนที่แล้ว
นี้ไหลพรวดเลยก็ภาวนาอยู่ว่าคืนนี้ฝนอย่าตก และอีก 2 – 3 วัน ฝนจะถ่ีเลย 3 วัน เพราะ
เราก็ต้องเตรียมสแตนบาย ผมถือว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนนี้ถือว่าเรามี
ประสบการณ์พอน้ำท่วมปั ๊บสำนักปลัดเทศบาลทำอะไร กองสาธารณสุขฯ ทำอะไร      
กองคลังทำอะไร กองช่างทำอะไร เขาจะรู้หน้าที่กันหมดแล้วถือว่าเป็นงาน ปจว.เลย 
เพราะว่าเราซ้อมมาสองครั้งแล้ว การทำงานคล่อง คนไม่อยากท่วมตอนนี้ก็อยากท่วม 
เพราะว่าไงข้าวก็กินฟรี บ้านไม่พังก็บอกบ้านพัง เฮียนันท์ก็รู้เลยได้ชี้กันอยู่อ้าวบ้านเจ้าแค่
แตะแตบ่ริม ๆ บางคนก็เลยบอกประตูพังบ้างอะไรบ้าง เราก็มีคณะกรรมการกลั่นกรองลง
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ไปตรวจสอบ อันไหนพังจริงเราก็ให้จริง บางคนเขียนถึงแม้กระทั่งว่าเครื่องซักผ้า อะไร
อย่างนี้ เราก็ดูพิจารณา เราก็มีคณะกรรมการกลั่นกรอง อันไหนจริงเราก็ให้จริง ตรงนี้เป็น
ปัญหาพวกเราต้องช่วยกันแก้ไข ช่วยกันตอบคำถาม และก็อยากฝากให้กำลังใจกันกับมานี้
เสาร์-อาทิตย์ไม่ได้หยุดกันเลยจนเจอแต่หน้าเดิม ๆ พรพรหมไม่ได้เป็น สท. ไม่ได้เป็นอะไร
ก็ยังมาช่วยลุย น้องนัทนี้เปลือกทั้งวัน รองปิงก็เปลือกทั้งวัน รองกฤษก์ก็เปลือก ผมก็ยัง
เปลือก เปลือกหมดทุกคนเหมือนเล่นน้ำสงกรานต์ก็ฝากช่วยกันดูก็เฉพาะซอยศาลเจ้านี้
ยอมรับว่าห้วยมันเล็กและตีบต่างคนก็บุกรุกบ้านนี้เสาอยู่ริมห้วยลงไป ไม่รู้เราจะไปทำ
อย่างไรนี้พี่จู้รู้ดี บ้าน 5 หลังนี้ศูนย์ดำรงธรรมเลยนะครับ เราก็ต้องเข้าไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่า    
บุกรุกเราก็เข้าไป เมื่อเช้าได้เอาข้าวไปให้เขาไหม 19 คน เลยบอกเอาไป 20 กล่องเลย 
เขาร้องเรียนมาบอกเขาตกขอบตลอดไม่ได้ดูแล เมื่อเช้าเลยย้ำบอกท่านรองกฤษฏ์เอาไป 
20 กล่องเลย ไม่ใช่ 19 กล่องก็ต้องให้กำลังใจกันครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ ที่ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เขต 2 ในวาระอ่ืน ๆ ผมเองต้องฝากท่านนายกเทศมนตรี และทางกองช่างผู้มี 

ส่วนเกี ่ยวข้องก่อนที่จะไปวาระอื ่น ๆ ของเขต 3 เรื ่อง โครงการของผังเมืองจังหวัด        
ซึ่งบางครั้งผมก็มีข่าวได้ทราบมาว่าผังเมืองจังหวัดก่อสร้างเข้ามาในพ้ืนที่ของส่วนบุคคลก็มี 
อันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็ลองดูอีกทีนะครับ เรื่องนี้ผมได้ข่าวมาแบบนั้นว่าบางพ้ืนที่เจ้าของที่
เขาก็ไม่ยอมก็ต้องฝากทางเทศบาลได้เข้าไปดูแลด้วยว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นไหม ถ้ามีการ
ดำเนินการก่อสร้างแล้วมันจะติดในเรื่องของพื้นที่หรือไม่ อันนี้มีคนแจ้งให้ผมทราบว่าเป็น
แบบนั้นก็ต้องฝากทางท่านนายกเทศมนตรีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องโครงการผังเมือง
จังหวัดที่จะเข้าพื้นที่ของอำเภอเมืองบ้านไผ่ ในพื้นที่อาจจะออกพื้นที่จากเขตบ้านไผ่ไปก็
ฝากท่านดูในเรื ่องเส้นทางของโครงการแต่ละช่วง อันนี้ผมได้ข่าวมาแบบนั้นในช่วงนี้     
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ ถ้าท่านจะตอบ ขอเชิญครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ในส่วนตรงนี้ผู้ที่มาซื้อที่ดินคนที่สองนี้เขาไม่รู้ว่าเส้นนี้เขากันเป็นผังเมืองเอาไว้  
นายกเทศมนตรี  คนที่ขายเขารู้แต่เขาไม่บอกผังเมืองนี้เขากันเป็นแนวอยู่แล้วนะครับ ท่านประธานสภา 

เทศบาล อย่างเช่นซอยประปา 1 นี้ก็แนวผังเมือง แต่เรามีมติไม่เอา เพราะว่า เดี๋ยวนี้มัน
เป็นชุมชนแออัด ชุมชนเมืองก็ยกเลิกกันไป ประปา 2 เนาะมันจะทะลุออกไปข้างโรงเรียน
มหาไถ่ที่เราจะไปทำที่ลานจอดถนนนี้แหล่ะครับ แล้วตอนนี้ผังเมืองชุดข้างในหนองลุมพุก
ที่จะแยกออกเส้นนั้นนี้ผมว่ามันไม่สำเร็จ เพราะในการเวนคืนที่ดินไม่มีค่าเวนคืน ผมว่า
อย่างของผมมีที่อยู่ไร่หนึ่งเวนออกไปห้าสิบคือสองงานไม่มีค่าชดเชยมีแต่มาพูดเป็นยาหอม
ว่าคุณได้ประโยชน์คือคุณจะได้ถนน เหมือนอีกที่แปลงหนึ่ง ผมไม่ระบุชื่อ 6 ไร่ เขาไปซื้อ
ต่อท่อมาอีกเขาไม่รู้ว่าเป็นแนวผังเมืองเสร็จปั๊บพอไปเจรจาบริจาคเขาบอก เขาไม่บริจาคที่
ของเขาต้องเท่านี้ เท่านี้ก็จริงแต่มันเป็นแนวผังเมืองมันก่อสร้างอะไรไม่ได้มันต้องกันเขต
เข้าไปอีก ได้อธิบายให้ผังเมืองเป็นผู้อธิบายให้เขาเข้าใจ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถ
ไปรุกล้ำกันได้มันเป็นแนวเขตตั้งแต่สมัย 20 – 30 ปีที่แล้ว ตอนนี้มีการพูดคุยกันต่อว่า
ท่าน ผอ.คนใหม่มานี้ เพราะคนนี้เกษียณตุลาคมทาง กรอ.บ้านไผ่ก็ได้ไปพูดคุยกันว่าเราจะ
ขอเดินต่อผังเมืองรอบที่ 3 คือ รอบนอกเลยมันจะออกนอกเขตเทศบาลไปแล้วเป็นของ
เทศบาลตำบลในเมืองไปออกโสกตลิ่งแล้วไปออกหลักสิบแปด แต่อันนั้นเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ก็จะเหมือนกับเส้นบ้านเกิ้งจะเป็นลักษณะนั้น แต่วงแหวนนี้จะใหญ่มากก็ชี้แจง
ให้ท่านประธานสภาเทสบาลได้ทราบ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณ หจก.มั่งมีมาร์ท ซึ่งให้
การสนับสนุนเทศบาลเรามาโดยตลอดตั้งแต่โควิดที่ทำศูนย์พักคอยบริจาคสนับสนุนเป็นใน
เนื้อหมูมาตลอด เที่ยวนี้เหมือนกัน เมื่อวานตอนเย็นติดต่อผู้จัดการปั๊บ แต่เจ้าของเขาชื่อ
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เจี ๊ยบล่ะรู้จักอยู่ เขาบอกให้มาเอาเลย วันนี้มาส่งเลย ทีแรกบอกให้ไปเอาที่ปั ๊ม ปตท. 
เพราะว่าที่บอกแล้วนี้ เขาบอกให้ใช้ตลอดงานด้วยน้ำท่วม 5 วัน ไปเอา 5 วันเลย พอดีเรา
ท่วมแค่วันเดี๋ยว วันนี้ที่เราทำก็เลยหยุดไปก่อน แต่เราก็บอกเผื่อนะ อีก 2 วัน เผื่อน้ำท่วม
ก็บอกบริการตลอด อันนี้เราต้องยกย่องเขา เพราะว่าคนบ้านไผ่นี้ไม่ทอดทิ้งกันก็ขอต่ออีก
นิดนึง พระวัดจันทรประสิทธิ์ ผมจำชื่อท่านไม่ได้ แต่ท่านท่ีหน้าผากย่น ๆ นะเฮียนันท์องค์
นี้ผมยกโป้งให้เลยสองโป้ง ถ้าบอกเรื่องบริจาคท่านรีบไปหาบริจาคแพร่บุญให้เรา เราได้
เงินถึง 2,460 บาท และได้ผักได้อะไรมาอีกเยอะแยะเลย ตรงนี้ถ้าบอกบริจาคปั๊บท่านรีบ
เลย แล้วเราก็ใส่ซองให้ท่านไป ท่านก็บอกไม่เอาดูแลพวกน้ำท่วม เอาซื้อของให้เขาซะ   
ตรงนี้ก็ได้การประสานงาน โดยเฉพาะบ้านไผ่เรานี้คมนาคมทางราง รถไฟรางคู่ รถไฟ
ความเร็วสูงก็มีสถานีที่บ้านไผ่ รถไฟสายใหม่มุกดาหาร-นครพนมก็ขึ้นที่บ้านไผ่ มอเตอร์
เวย์มาลงที่บ้านไผ่ทำไมถึงมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอดีตอธิบดี
คมนาคม ท่านวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นผู้วางระดับคมนาคมที่บ้านไผ่ เอาไว้ให้หมดก่อนที่
ท่านเกษียณไม่งั้นเราไม่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น อันนี้เราก็ต้องยกย่อง เพราะว่าท่านก็คน
บ้านไผ่ ทำให้กับบ้านไผ่ถึงมีโครงการดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นครับ ชี้แจงให้ท่านประธานสภา
เทศบาลครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงของสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เขต 2 ต่อไปก็จะเป็น เรื่อง วาระอ่ืน  ๆ ของเขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
 อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม่  ขอเชิญท่านไสว  มัชฌิมา ครับ 
นายไสว   มัชฌิมา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ กระผม นายไสว  มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 คือผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมาก 

หรอกครับ พอดีผมได้รับโทรศัพท์จากท่านประธานชุมชนมาประมาณสัก 10 นาที ที่แล้ว 
คือทางชุมชนโพธิ์สวรรค์ตรงคอสะพานข้ามลำห้วยมันเป็นหลุมใหญ่มากเลย คือ น้ำท่วม
เมื่อวานนี้ คือ ผมก็ฝากไปทางรองกฤษฏ์ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ แต่ว่าผมก็ไม่อยากฝาก
เท่าไหร่หรอกครับ ผมอยากฝากหน่วยทำทันทีมากกว่าครับ ไม่ถ้าฝากรองกฤษฏ์มันจะช้า 
ผมก็เลยอยากจะฝากหน่วยทำทันทีเลยได้ไหมครับ แซวเล่นครับ ท่านรองกฤษฏ์ เพราะว่า
มันเป็นหลุมใหญ่มากตอนนี้ คือ ผมกลัวว่าการสัญจรไปมาของประชาชนเรานี้กลัวจะเกิด
อุบัติเหตุอย่างไรผมก็ขอฝากท่านรองปิงด้วย ฝากหน่วยทำทันทีครับ ขอโทษครับ           
ไม่เพราะว่าผมชอบหน่วยนี้ชื่อเพราะจริง ๆ  ทำทันที และก็ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน คือ พวกผมก็ได้ร้องเรียนอะไรมา ท่านก็ทำให้เราตลอด และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
โดยเฉพาะท่าน ผอ.กองช่าง ผมยอมรับว่าท่านสุดยอด ท่านเยี่ยมมากเลยครับ  และก็ตัด
ต้นไม้ที่วัดโพธิ์กลางนะครับ ท่านคณะผู้บริหารครับ เพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่าไปตัดแล้ว    
แต่ตัดได้ประมาณ 3 ต้น แต่ด้านทิศเหนือมันมีต้นใหญ่ ๆ อยู่  คือ ทางวัดท่านร้องเรียนมา 
ขอขอบคุณท่านรองปิง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ที่ดูแลผมมาตลอดครับ ทุกสิ่งทุกอย่างดูแล
ผม ไม่ครับ เรื ่องส่วนตัวผมก็มี ผมขอขอบคุณท่านมาก ๆ เลยที่ดูแลผมมาตลอด ผมก็
ขอบคุณทุก ๆ ท่านล่ะครับ เพราะว่าคือขอร้องจริง ๆ ว่าพรุ่งนี้ช่วยไปแนะนำหรือว่าช่วย
ไปดูแลให้ผมหน่อยตรงคอสะพานครับ เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ มันเป็นหลุมมัน
จะเกิดอุบัติเหตุ ผมก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านไสว   มัชฌิมา  เขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสุพจน์  แก้วเจริญ ครับ 
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นายสุพจน์   แก้วเจริญ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ ผม ดร.สุพจน์  แก้วเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ก่อนอื่นก็คงจะเป็นการชื่นชม 

ของคณะผู้บริหารที่ได้เอาใจใส่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานเกิดน้ำท่วม  
ทางพวกผม คณะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่น้ำเอ่อล้น
ลำห้วยจิกเข้าท่วมหลังคาหลายหลังคาเรือน และก็ได้รับกำลังใจจากคณะผู้บริหาร ผมจำ
ได้ว่ามีท่านรองปลัดเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ท่านผู้อำนวยการกองคลัง ท่านผู้อำนวยการ   
กองสาธารณสุขฯ ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ไปเยี่ยมพวกผมที่กำลังช่วยชาวบ้าน
อยู่ก็ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และก็มีอีกเรื่องชาวชุมชนโพธิ์สวรรค์บ้านเกิ้งนะครับ   
ฝากขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรี ทางท่านคณะผู้บริหารมาในเรื่องลอกผักตบชวาออก
จากสะพานที่ข้ามไปวัดป่าทำให้น้ำระบายได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้น้ำนี้ไม่เข้าท่วมในพื้นที่ มาก
เกินไป ส่วนเรื่องต่อมา เรื่อง แอพพลิเคชั่นของท่านรองปิงก็ชื่นชม แต่อยากจะ อย่างที่
ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.ไก่ ที่พูดไปแล้ว ได้อภิปรายไปแล้วว่าต่อไปอาจจะมีการ
เข้าใช้เยอะ ถ้าเข้าใช้เยอะนี้ช่องจะบริหารไม่ทันก็อยากจะแนะนำว่าให้แยกช่อง แต่ละกอง
จะดีไหมจะเร็วขึ้นนะครับ แยกช่องแอพพลิเคชั่นแต่ละกองจะเร็วขึ้นหรืออย่างไร ผมไม่
ถนัดเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ก็ฝากท่าน เรื่องต่อมา วันที่ 18  สิงหาคม ที่ผ่านมาผมได้เข้า
ประชุมในฐานะประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ผู้ปกครองได้
ฝากมาว่าเส้นหลังโรงเรียน รถให้เดินทางเดียว แต่ปรากฏว่ารถวิ่งสวนกันก็อยากจะฝากว่า
ให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจไปคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานตอนเช้า 
และตรงแยกเข้าถนนหลักที่จะไปหน้าเทศบาล ตรงแยกก็ฝากผ่านไปยังคณะผู้บริหารก็ฝาก
ในเรื่องนี้ด้วย เรื่องต่อมา เมื่อวานเป็นเรื่องที่ดีครับ เรื่อง ศาลสั่งให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ตรง
คลองโรงน้ำปลา ที่ดินได้ออกไปรังวัดแล้ว และก็ยกที่ให้เทศบาลทำเป็นคลองระบายน้ำ 
เมื่อวานทางที่ดินได้มาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่าน ดร.สุพจน์  แก้วเจริญ  เขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่าน 
   ครับ ไม่รู้ไปไหนหมด ไม่ฟังกันเลย มันเป็นปัญหากับเทศบาลเรา เรื่องน้ำท่วมบ้านไผ่ 

สมัยแต่ก่อนไม่ท่วมถึงขนาดนี้ คือ ว่าจะโทษผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีก็ได้ ที่หนึ่ง เขต
ลำห้วยไม่มี เขตอุทกภัยก็ไม่มี ผมเคยเสนอให้ปักเขตก็ไม่เห็นคณะผู้บริหารหรือสมัย
นายกเทศมนตรี แต่ก่อน ๆ ทำสักครั้ง พอมาตกท่านนายกฯ ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ก็
รับกรรมไป เพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะว่าน้ำขึ้นมาฝนตกก็หยุดแล้ว แต่ก็รอกิน
แต่ข้าวกล่องอย่างว่าล่ะครับ ส่วนนี้ผมก็เคยนำเสนอแต่ไม่ค่อยสนใจ เขตลำห้วยอยู่ไหน 
เขตอุทกภัยอยู่ไหน อย่างลำห้วยจิกอย่างนี้ มีสมัยหนึ่งที่คณะผู้บริหาร ขนาดเทคอนกรีตลง
ไปในห้วยเลย ผมก็ยังงงเลย คนมาจากไหนก็ลงไปอยู่ลำห้วยได้ สร้างบ้านเรือน บ้านหลัง
ตั้งใหญ่ก็อยู่ที่คอสะพาน สังเกตดูนะครับ หลังศาลเจ้า ไม่รู้ไปสร้างทำไม หน้าฝนนี้อยู่ไม่ได้ 
ส่วนนี้ผมอยากให้ทางเทศบาลเรากับทางรถไฟ เพราะว่าถ้าเราไปปักเขตก็ว่าเขตทางรถไฟ 
รถไฟก็ไม่ค่อยสนใจหรอกครับ ขณะนี้ เพราะว่าเขาเป็นลอยฟ้าแล้ว แต่ก่อนนี้พนังกั้นน้ำ
เอาน้ำเติมรถไฟมันก็ยังมี ผมอยากให้ทางเทศบาลเรานี้สำรวจไปรื้อออกให้หมดเลยครับ  
ที่กั้นเป็นชลประทานกักน้ำสมัยก่อนเขตทางรถไฟนี้ เพราะว่ามันจะได้โล่ง ส่วนไหนที่เป็น
ป่าไม้หรือเป็นกอไผ่อะไรที่ชาวบ้านลงไปปลูก ปีมันแล้งซ้ำซากก็มีมันก็ต้นไม้ต้นอะไรมันก็



๔๔ 

เกิดนีไ้ปตันทางน้ำ ผมก็ขอให้ท่านผู้บริหารสังเกตและลงสำรวจดูบ้าง ถ้าเป็นทางรถไฟเขา
ยอมให้เรา เราก็ทำลายได้ ขนออก ผมว่ามันจะสะดวกมันตันมาก เพราะว่าฝนตกนิด ๆ 
หน่อย ๆ มันก็ท่วมก็ขอให้ท่านผู้บริหารสังเกตด้วยว่าแบบไหนตัน แบบไหนก็ไปสำรวจแล้ว
ก็ปักเขตเป็นเขตอุทกภัยน้ำท่วมไม่ให้ก่อสร้างลงไป เพราะฉะนั้นผมขอเสนอว่ามันเป็น
ระยะยาวที่จะทำได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือถนนแจ้งสนิทของเรา ผมก็เคยเสนอท่านรองกฤษฏ์
เหมือนกันนะครับ แต่ไม่รู้สั่งการไปทำหรือยัง ผมก้ไปอบรมมาก็ยังไม่ได้สังเกตนะครับ 
ตรงที่ร้านลาบเป็ดหน้าโรงน้ำแข็งตรงข้างเลยจะมีหลุมอยู่กลาง ๆ เพราะว่าฝนตกมันทรุด
ลงไปเป็นหลุม อันนี้คือชาวบ้านเขานั่งกินกาแฟ ทีแรกผมก็ไม่เห็นหรอก แต่เขาบอก และ
ผมก้เรียนท่านรองกฤษฏ์แล้วล่ะ แต่ไม่รู้ว่าสนใจผมร้องเรียนหรือเปล่า ได้แต่หัวเราะ ส่วน
นี้ก็ขอให้ดูหน่อย ให้เอาหินและยางมะตอยไปเทอุดหลุมตรวนั้น และอีกส่วนหนึ่งคือ ข้าง
บ้านประธานชุมชน ท่านยูไรฝนตกมันเป็นหลุมมีน้ำขังอยู่ตรงนั้นเป็นแอ่นก็เอาหินกับยาง
ผสมกันไปเทให้มันน้ำไม่ขัง เพราะว่าส่วนนี้มันก็เป็นมานานแล้ว แต่ปีที่แล้วฝนไม่ตกมาก 
ปีนี้ฝนตกมากก็เลยขังตลอดนะครับ ขณะพระเดินบิณฑบาตก็ยังล้มเลย ส่วนนี้ให้ไปทำเลย
ครับ ไม่ใช่บอกแล้วไม่ทำ เพราะว่าผมก็รอนานแล้ว เรื่องหลุมหน้าโรงน้ำแข็ง รอนานแล้ว 
ท่านรองกฤษฏ์ไม่สนใจ ผมก็ไม่มีอะไร มีแค่นี้ครับ เพราะว่าความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ร้องเรียนมา แต่ส่วนใหญ่ผมว่ายังไม่ได้ผมก็ยังไม่พูดหรอกครับ เพราะว่านายกเทศมนตรียัง
สัญญาว่าปีหน้าทำแน่ของผม แต่ผมก็จะรอปีหน้าผมถึงจะพูดใหม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  เขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ จริง ๆ ผมก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่มี 

ข้อซักถาม มีข้อประเด็นที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรี ตอบ ท่านได้อภิปรายไปแล้วก็อยาก
ให้อยู่ในห้อง จริง ๆ ก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนท่านบุญเหลือ ท่านพูดนะครับ มองไปก็
หายหมดแล้ว เรามีถ่ายทอดด้วย อันนี้ผมฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าทำภารกิจ
ส่วนตัวแล้วอยากให้เข้ามา อันนี้ก็ต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญท่าน ดร.สุพจน์ 
แก้วเจริญ ครับ  

นายสุพจน์   แก้วเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอต่ออีกนิดนึงครับ โทษที 
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้ลืมครับ  พอดีชาวบ้านฝากถาม  เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกทุกวัน  

แล้วถนนทางเขต 3 นี้ส่วนมากก็จะเป็นถนนลูกรังก็มี ในชุมชนศรีบุญเรืองยังมีถนนลูกรัง
อยู่ ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากหน่วย ททท. นะครับ ท่านรองปิงว่าชาวบ้านฝากผมมาว่าการ
สัญจรค่อนข้างที่จะลำบาก อยากจะได้หินคลุกไปลงเยี่ยวยาสักรถสองรถอะไรประมาณนี้ 
พอดีผมก็เลยขับรถผ่านมาทางที่ เก็บสต๊อกหินยังเห็นหินเยอะอยู่ก็คงจะพอไปเยี่ยวยา
ชาวบ้านได้ก็ฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูในส่วนตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่าน ดร.สุพจน์  แก้วเจริญ  เขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามของ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  พูดไปแล้วก็ขอขอบคุณ 

ทางสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต ที่ใส่ใจดูแลประชาชน ท่านแรกก็ท่านไสว มัชฌิมา    
ตรงนี้ก็ขอฝากผ่านไปทางท่าน ผอ.กองช่าง ตรงคอสะพานถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็อยากให้ท่าน



๔๕ 

เข้าไปดูหน้างาน และก็ดำเนินงานในอันแรก ในส่วนที่สองนี้เรื่องการตัดต้นไม้วัดโพธิ์กลาง
ก็ต้องยอมรับว่าเราจะไปตัดทีเดียว 3 – 4 วัน รวดเดียวคงเป็นไปไม่ได้ เราต้องตัดสลับไป
สลับมา ในส่วนตรงนี้ก็ฝากท่าน สท.ไสว ในส่วนตรงนี้ เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
ด้วย แล้วช่วงตะกีน้ี้มีฝนฟ้าตก บางส่วนบางทีผมบอกรองปิงดึงออกมาหมดก่อน เผื่อมาตัด
กิ่งไม้ต้นไม้ที่ขวางทางริมห้วย 2 วันที่ผ่านมานี้ผมให้ถอนกำลังทั้งหมดเลยออกมาช่วยกัน
จัดการเรื ่องกิ ่งไม้ริมห้วย เดี ๋ยวฝนถ้าไม่ตกกลับสู ่ภาวะปกติก็จะดำเนินงานต่อเนื ่อง      
ท่านไสวใช่ต้นมะขามไหมที่ยังเหลืออยู่ ต้นอะไรครับ เอาเฉพาะสายไฟเลยใช่ไหมครับ    
เอาเป็นว่าแนวสายไฟ ตรงนี้ชี้แจงให้ท่าน สท.ไสว เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องในชุมชน
ของเรา โดยเฉพาะของท่าน ดร.สุพจน์ แก้วเจริญ ในส่วนตรงนี้  โพธิ ์สวรรค์นี ้ลอก
ผักตบชวาก็เราได้ไปดูหน้างานด้วยกันทั้งแต่เดือนที่แล้วก็เป็นโครงการซึ่งตรงนี้จะเป็น  
ท้ายน้ำจริง ๆ ก่อนหน้านั้นคือเราก็ได้ไปดูด้วยกันทั้งท่าน สท.ไสว ด้วยล่ะ ทั้งพ่อน้อม  
พวกเราไปด้วยกัน คืนนั้นเราออกจากหน้าสะพานนี้รู้สึกทุ่มหนึ่งหรือไง ฝนตกริน ๆ ด้วย
ผักตบชวา เชื่อไหมครับท่าน มีความยาวถึงสองสามร้อยเมตรเลยนะครับ สะพานนี้ดันกลับ 
น้ำนี้มุดได้แค่ข้างล่าง แต่ข้างบนนี้เป็นผักตบชวาไม่รู้มาจากไหนก็เป็นเรื่องดีที่ว่าประสาน 
ปภ.ไปแล้ววันรุ่งขึ้น ทาง ปภ.จังหวัดก็ให้รถแม็คโครมา พอมาแกะออกปั๊บน้ำยุบลงเร็วมาก
เลย เราถือว่าเป็นการประสานงาน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด    
ท่านบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมโทรมาหาผมโดยตรง อยากได้ตรงไหนให้บอก แล้วท่านก็
จะสั่งลงมาให้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงนี้ก็เป็นการร่วมมือของทางสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 
โดยเฉพาะแอพฟองดูว์จริง ๆ แล้วมันมีช่องของใครของเขาอยู่ มันไม่ใช่เป็นช่องรวม      
แยกกองเลย ผมว่าเดี๋ยวอีกสักระยะนึงเจ้าหน้าที่เราใช้สะดวกมันก็จะเร็วกว่านั้นอีกก็
ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วง แล้วอีกเส้นนึง โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตก็ฝากหัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาลให้งานเทศกิจ แต่ผมก็เห็นอยู่แต่ย้ำนะครับ ว่าเดินรถช่องทางเดียวก็มี
ผู ้ปกครองบางท่านอยู ่มุทะลุก็อย่างว่าละนิสัยคนไทยเอาสะดวกไว้ก่อนขี ้เกียจอ้อม 
แม้กระทั่งว่าในเขตเทศบาล เราชี้ลูกศรไปทางนี้ยังขับสวนกลับมาก็ยังมี โดยเฉพาะหน้า
เทศบาล เราก็ตีเส้นขาวแดง ๆ ห้ามจอด จนตอนหลังนี้ให้งานเทศกิจเขียนกระดาษปะเลย 
เพราะว่าไงเขาจอดก่อนหน้าจะเลี้ยวเวลาขี้รถจักรยานยนต์ออกไปเขาไม่เห็นรถไงเกิด
อุบัติเหตุหลายครั ้งหลายคราว จนได้มีการพูดขู่พอสมควร เดี ๋ยวให้ตำรวจมาล็อคล้อ 
อาทิตย์ต่อไปถึงจะขยับออก เส้นตรงนี้ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้ งานเทศกิจใช้
มาตรการเข้มหน่อย อย่าไปปล่อยให้เขาเข้าสวนทาง เรื่องศาลสั่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ก็
ขอขอบคุณทางท่าน ดร.สุพจน์ ที่เป็นต้นเรื ่องเกี่ยวกับซอยคลองน้ำตรงหน้าถังโค้วฮะ    
ตรงนี้จากลำรางชาวบ้านละเขายกให้เราเรียบร้อยก็โดยประสานงานจากท่าน ดร.สุพจน์ก็
ดี ท่านไสว มัชฌิมาก็ดี ส่วนมากเป็นคนบ้านเกิ้งทั้งนั้น และก็พ่อนพดลอีก ถ้าไม่มี 3 ท่าน
นี้ก็จะประสานลำบาก เพราะว่าสองสามพี่น้องเขาไม่ถูกกัน อีกคนหนึ่งบริจาคที่ให้ อีกคน
หนึ่งไม่ยอมบริจาคนี้ก็ต้องอาศัยนี้ไปค่อยเจรจาไปค่อยพูดขอกัน ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้ว 
ศาลสั่งมา ในส่วนของพี่บุญเหลือก็ชี้เป้าเรียบร้อยนะครับ ท่าน ผอ.กองช่าง หน้าเยื่อง ๆ 
ร้านลาบเป็ดตรงโรงน้ำแข็งมีหลุมประมาณกำปั้นนี้ล่ะก็ไม่รู้เกิดได้ไง ผมก็งงอยู่ ผมก็ขับ
ผ่านอยู่แปลกเหมือนกันกับหลุมแถวหน้าบ้านประธานยูไร ตรงนี้ได้ออกไปสำรวจและ
ออกไปดูและก็ไปซ่อมในวาระเดียวกันเลยนะครับ ฝากท่าน ผอ.กองช่าง ช่วงนี้ก็อาจจะ
เหนื่อยหน่อยกิจกรรมเราเยอะก็ฝากท่าน ผอ.กองช่าง ท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในเขตเทศบาลเราทั้ง 39 ชุมชน การเมืองถ้า
เราเดินก้าวไปด้วยกันเทศบาลเมืองบ้านไผ่นี้ ผมกล้าพูดเลยตอนนี้เราแซงเมืองพลนิด ๆ 



๔๖ 

สมัยก่อนนี้เราตามหลังเมืองพล การเมืองพอเราขยับเขยื้อนปั๊บนี้ ตอนนี้เราแซงนิด ๆ    
แต่เรายังแพ้ชุมแพ พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 18 ท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ถ้าเรา
ทำงานร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ผมบอกเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราก้าวไกลไป
ด้วยกัน ตามสโลแกน ขอขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เขต 3 ท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ ใจตรง มีอะไรเสริมครับ ขอเชิญครับ  
  
ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ใจตรง   ขออนุญาตครับ เพ่ิงนึกข้ึนได้นิดเดียว ไม่ต้องตอบก็ได้ ฝากท่าน ผอ.กองช่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ก่อนเนาะ ผมชื่นชมที่ตรงหน้าห้องยูทปาร์คเห็นไหมครับ ถนนตรงนี้ทำเป็นฝาปิด รถก็ 

จอดสบายไม่กลัวตกร่อง แต่พอทำถึงอยากจะฝากท่าน ผอ.อิทธิพล ถ้ามีเวลาไม่ได้เร่งด่วน
ครับ คือ สถานที่ของเราเองตรงโค้งมาตรงนี้ให้ทำเพราะว่ากันเวลารถจักรยานยนต์หรือ
รถยนต์จะจอดนี้ตรงนี้ทำมาได้ครึ่งนึงแล้วก็ขอชื่นชมท่าน ผอ.กองช่าง แต่ว่างานมันหนัก
ผมเข้าใจ งานมันเยอะ แต่ถ้าท่านวางตอนไหนก็ขอความเมตตาให้ทำต่อนิดนึงครับ ต่อไปก็
ของท่านสำนักปลัดเทศบาล โทษทีนะครับ ท่าน สท.บุญเหลือ วันนั้นท่านไม่อยู่ ผมอยู่สภา
กาแฟก็มีสมาชิกอยู่ในบ้านซอยเดียวกันกับพ่อบุญเหลือมันเป็นอย่างนี้ครับ มันเป็นเครือไม้
แล้วทีนี้มันไปพันสายไฟ บ้านตรงข้าง ๆ ซอยพ่อเหลือจะเป็นบ้านเก่าบ้านไม้ซะส่วนมาก 
เขากลัวไฟมันช็อตเขาอยากจะให้เอาเครือไม้นี ้ออก แค่นั้นครับ ถ้าไปตัดออกให้นิดนึง   
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้งานป้องกัน ขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอก ประดิษฐ์  ใจตรง  2  เรื่องที่เสริมก็ฝากท่านผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  พ้ืนที่บ้านเราเอง โดยเฉพาะร่องตามถนน ผมก็มองดูอยู่ก็เสี่ยงอยู่ ถ้ามีรถวิ่งสวนทางกัน 

และเบียดกันละก็เดี ๋ยวตกมันจะเป็นเรื ่องก็ฝากท่านนายกเทศมนตรี ถ้ามีเวลาเราก็
ดำเนินการไปเรื่อย ๆ ส่วนของท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ฝากท่านผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
จะต้องดูแลเรื่องต้นไม้ โดยเฉพาะเถาวัลย์พันสายไฟหลายที่ผมเห็นมีหลายที่อยู่ บางทีก็
ต้องดูก็ต้องเข้าไปจัดการ เพราะว่าตอนนี้หน้าฝนก็จะเป็นการป้องกันเรื่องของการเกิด
ไฟฟ้าช็อตด้วย ก็ขอบคุณนะครับ วันนี้ ซึ่งเราก็ได้มีการประชุม โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมในระเบียบสมัยประชุมที่ 3 ครั้งที่ 2 นั้น โดยเฉพาะ      
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที ่ 2      
ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ซึ ่งสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ลงมติตามอย่างเป็นเอกฉันท์ 
โดยเฉพาะซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รายได้จากการจัดเก็บเองหรือหมวดภาษี และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  250,000,000 บาท ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,498,800 บาท เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,498,800 บาท 
ด้วยความยินดี และก็ความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเป็นที่
เรียบร้อยก่อนที่จะตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2566 ซึ่งจะใช้งบประมาณ
ได้ต ั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นี ้ ผมจะขออ่านพระราชบัญญัต ิเทศบาล             
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ภายใน 7 วัน นับแต่
ว ันที ่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติ ใดในกรณีเทศบาลตำบลให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งไปยังผู้ว่า



๔๗ 

ราชการจังหวัด พิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ตามวรรค
หนึ่ง ให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ 
ถือว่าผู ้ว ่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เพื ่อให้เป็นไป         
ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอกำชับให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการจัดเตรียม
ร่างเทศบัญญัติ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เลขานุการสภาเทศบาล สำเนา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 2 ครั้ง พร้อมจัดส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เพื ่อขอรับความเห็นชอบภายในวันที ่ 29 สิงหาคม 2565 ต่อไป      
เรียนให้ทราบตามนี้ ให้ทันกำหนดเวลา ส่วนที่ต้องเก่ียวข้องก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่
ผมได้อ่าน ผมเชื่อว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่ตราไว้ในปี 2566 นั้น ในรายละเอียดที่
สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้อภิปรายในบางส่วน ในบางส่วนก็ไม่ได้อภิปราย ผมเองก็ได้ดู
รายละเอียดค่อนข้างเยอะก็มีงบที่มีการทำในลักษณะเหมือนใช้ข้อความเดียวกันซ้ำซ้อน
ของกองแต่ละกอง ไม่ว ่าจะเป็นค่าใช้สอย ค่าครุภ ัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ นั ้นก็ฝาก            
ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านผู ้บร ิหาร  ท่านผู ้อำนวยการกอง  ท่านปลัดเทศบาล           
ท่านรองปลัดเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมเชื่อว่างบประมาณปี 2566 ด้วยจำนวน
เงินรวม 262,498,800  บาท นั้น ขอให้ท่านใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเม ืองบ ้านไผ ่  ให ้ได ้ร ับการทำงานที ่ช ื ่นชมจากพี ่น ้อง                 
ชาวอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่าท่านผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการกอง ร่วมทั้งท่านปลัดเทศบาล และ  
ท่านรองปลัดเทศบาลก็ได้ทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ได้รับความชื่นชม โดยเฉพาะวันนี้ ในวาระ
อื่น ๆ ผมเห็นจากการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต ล้วนมีแต่ความชื่นชม
การทำงานของผู ้บริหารชุดนี ้  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่านปลัดเทศบาล      
ท่านรองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เหน็ดเหนื่อย แต่ก็ได้รับสิ่ง
ตอบแทนคือคำชื่นชมก็เป็นสิ่งที่ดี ผมเองก็มีความยินดีที่ว ันนี ้การประชุมได้รับความ
เรียบร้อย และทุกครั้ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ ได้เสนอในสิ่งที่เป็นปัญหาและเป็น
อุปสรรคในการทำงานให้กับเทศบาลได้เข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องในแต่ละเขต ในแต่ละ
ชุมชนด้วยความเรียบร้อยและทันท่วงที ฝากท่านอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็โควิดยังเป็นเรื่องที่
น่ากังวลก็ฝากท่านทุกท่าน ซึ่งวันนี้เราเองก็มีสมาชิกสภาเทศบาล  2 ท่าน ที่ไม่ได้เข้า
ประชุม เพราะติดโควิดก็ฝากทุก ๆ ท่าน การ์ดอย่าตกดูแลตัวเอง ท่านก็จะได้ดูแล
ครอบครัวของท่านด้วย ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าทุกคนป้องกันตัวเองได้ ขอให้ระมัดระวังนิดนึง 
อีกอย่างเรื่องของฝนก็ไม่ได้ว่าหยุดแค่นี้ ฝากท่านผู้บริหารได้เข้าประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้อง
โดยเฉพาะเขต 2 เขต 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี ่ยงมาตลอดก็ให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน  
เพราะว่ามวลน้ำบางทีมันสมทบมาเราตั้งหลักไม่ทันเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ซึ่งเรามีตัวอย่างเมื่อโพดุลมาแล้ว ครั้งที่แล้วเสียหายอย่างมากมายก็น่าเสียใจครับ ตรงนั้น 
เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก วันนี้ ผมเองได้ใช้เวลาของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในการ
ประชุมครั้งนี้ก็จะขออนุญาตนะครับ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ประชุมครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันนี ้กระผมขอขอบคุณคณะผู ้บร ิหาร          
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  ที่ได้เข้ามาประชุมและ
สังเกตการณ ์ โดยพรอ้มเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ผม  ขอปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2565 

 



๔๘ 

เลิกประชุม ปิดเวลา 16.00 น. 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวนิชาภา  เศษภักดี) 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท)                     (นายเลอสันติ์  นามบุดดี) 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน)           (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
      หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล            เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
   เมื่อวันที่   16   เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 ร.ต.อ.                ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)             กรรมการ 

(ประดิษฐ์  ใจตรง)            (นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร) 
          สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)             กรรมการ 
        (นายธัชทร  อภิโชติดิลก)                (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ  
 (นายละออ  บุญส่ง)                (นายไสว  มัชฌิมา) 
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ 
             (นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  
 สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
                                    เมื่อวันที่   27   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
                      (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                        ประธานสภาเทศบาล  
 

 


